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บันทึกการเสวนาสาธารณะ 

“คุณคา ความหมายของชาวนาและชุมชนในยุคโลกาภิวัตน” 

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 

ณ หองประชุม 209 ช้ัน 2 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

 

กิมอัง พงษนารายณ – สภาเครือขายองคกรเกษตรกรแหงประเทศไทย(สค.ปท.) 

 จากรายงานการศึกษาภาวะหน้ีสินของสมาชิก สค.ปท. จังหวัดเพชรบุรี พบวาสวนใหญตนทุนการผลิตใช
ไปกับคาเชานา นอกจากน้ันยังมีคาใชจายในเรื่องของปุยและสารเคมี ชาวนาเพชรบุรีรวมตัวกันเปนกลุมเพ่ือชวยกัน
แกปญหาหน้ีสิน ภายใตกฎหมายกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเริ่มทําตั้งแตป 2546 จนกระทั่งป 2556 ใน
จํานวนเกษตรกรที่ยื่นเรื่องไป 100 ราย รวม 10 ปสามารถแกไขไดเพียง 47 ราย โดย 47 ราย คือกองทุนชําระหน้ี
แทนใหสถาบันการเงินที่เปนเจาหน้ี แลวเกษตรกรนําเงินมาผอนกับกองทุนระยะยาว 20 ป ดอกเบ้ียรอยละบาท 
และสวนที่ไดรับสิทธ์ิในการข้ึนทะเบียนถูกตอง แลวรอใหกองทุนชําระหน้ีแทนอยูที่ 50 ราย 

 สวนที่ข้ึนทะเบียนหน้ีไว แตยังไมไดการรับรองที่จะชําระถือวายังไมไดสิทธ์ิ อยูที่จํานวน 38 ราย หน้ีสิน
เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 3 แสนกวาบาทในมูลหน้ีทั้งหมด จํานวนดอกเบ้ียอยูที่ 35% เปนเงินตนอยูที่ 65% ทั้งน้ียัง
ไมไดคํานวณเกษตรกรท่ียังไมทราบดอกเบ้ียเพราะสวนใหญเกษตรกรเปนหน้ีและจะไมคอยรูวาตัวเองมีดอกเบ้ียป
หน่ึงตกอยูที่ประมาณเทาไร 

 ชาวนาเพชรบุรีในพ้ืนที่ศึกษาอายุเฉลี่ยอยูที่ 60 ปแตละคนจะมีพ้ืนที่นอยในการทํานาและการทําสวน เชน
มีพ้ืนที่ 3 ไร ทํานา 2 ไร และปลูกพืชผักอีก 1 ไร ซึ่งปญหาในเรื่องของการมีพ้ืนที่นอยของเกษตรกรเฉลี่ยออกเปน 
รอยละ 4 มีที่ดินนอยกวา 1 ไร เกษตรกรรอยละ 27 มีที่ดิน 1-4 ไร เกษตรกรรอยละ 29  มีที่ดิน 5-9 ไร รวม
เกษตรกรที่รอยละ 60 มีดินนอยกวา 10 ไร ซึ่งสิ่งที่พิเศษสําหรับเกษตรกรน้ันก็คือการมีตลาดกลางที่จะเอาไวสง
ขาวไดงาย ปจจุบันมีการแขงขันที่คอนขางสูงในเรื่องการปลูกขาว จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญแขงกันผลิตโดยใช
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สารเคมีเปนตัวชวย รายจายคาอาหารของชาวเพชรบุรีจะตกอยูที่ประมาณ 1,325 บาทตอสัปดาห ซึ่งจะนอยเพราะ
ชาวบานสวนใหญจะปลูกพืชผักสวนหน่ึงไวขายสวนหน่ึงนํามากินเอง 

 สําหรับอยุธยาสวนใหญจะอยูในภาคของอุตสาหกรรม โดยเรื่องหน้ีสินสามารถแกไขปญหาไปไดทั้งหมด 
11 ราย ตั้งแตป 2546 เหมือนกัน แตที่อยธุยาจะมีแหลงที่จางงานเยอะสถานที่จางงานเยอะ ทําใหคนสวนใหญก็จะ
ไปเปนลูกจางมากกวา รายจายคาอาหารอยูที่ประมาณ 3,500 บาทตอสัปดาห 

 ความม่ันคงทางอาหารในวันน้ีเก่ียวโยงไปที่เรื่องของราคารับจํานาขาวที่กอใหเกิดปญหาที่ภาครัฐบอกวา
ขาดทุน แตเม่ือเกษตรกรนํากระบวนการผลิตขาวออกมา โดยการทดสอบขาว 1 เกวียนทั้งการสีขาวเองแปรรูป
ตั้งแตขาวสาร ปลายขาว รําขาว แกลบ ทุกอยางที่ขายไดรวมมูลคาแลวตกอยูที่ประมาณ สองหม่ืนบาท 

 จากการที่เรามีหน้ีสินเยอะแลวเราจะตองทํายังไงกับการผลิตอาหาร น่ันก็คือวันน้ีเราเรงกันใสปุยใสยาเพื่อ
แกไขปญหาหน้ีสิน  แตมันก็ยิ่งทําใหดินเสื่อมโทรมลงไปมากขึ้นกวาเดิม ก็ตองยิ่งใชตนทุนมากข้ึนกวาเดิม วันน้ี
อาหารของเราจึงมีแตสารเคมีตกคางและสิ่งที่กําลังครอบงําในพ้ืนที่น้ันก็คือเมล็ดขาวพันธุ CP เกษตรกรดีใจมากที่มี
เมล็ดพันธุน้ี แตเมล็ดพันธุขาวแพงมาก ถาเราทําแลวไดผลผลิตดี เขาก็รับปากวาจะซื้อ ซึ่งพวกเรารูสึกวาขาวกําลัง
จะเปนแบบ ไก หมู ปลา ที่มีบริษัทเจาของผลผลิตอยูไมก่ีราย ที่เขาจะสามารถกําหนดวาจะใหเรากินในราคาเทาไร 
ไขฟองละเทาไร แลวสิ่งที่ทุกขมากเลยก็คือเราตองกินสารเรงเน้ือเขาไป ทุกวันน้ีปลาทับทิมโตไวมาก กิโลกรัมละ 
90 บาท เหลือแตขาวที่ยังอยูในมือของชาวนาจริงๆ และไดผลิตออกมาใหคนกินกันถือวายังไมไดใสสารเรงหนัก
เทา ไก หมู ปลา เพราะเวลาการฉีดพนยาแมลงตางๆ มันจะเสื่อมสลายไปเองใน 3 เดือน เราถึงจะนําขาวตรงน้ัน
ออกมาได  

ทุกวันน้ีขาวพันธุ CP ยังไมถึงขนาดรวบยอดเหมือนอาหารอ่ืนๆได แตถามันแพรกระจายไปมากกวาน้ี ขาว
พันธุน้ีก็จะมียาฆาแมลงเฉพาะของบริษัทน้ี ปุยของบริษัทน้ี ที่สําคัญมีสารเรงขาวของบริษัทน้ี จากปกติปลูกขาว 
120 วัน อาจจะเหลือประมาณ 60 วัน หรือนอยกวาน้ัน เสร็จแลวเราก็ตองขายใหเขาคืน แลวเขาก็เปนคนมากําหนด
ราคาขาวใหเรากินบวกสารเรงมาใหเรียบรอยแลวดวย เกษตรกรจึงกําลังจะถูกรวบไปอยูในมือนายทุนใหญแลว  

อาหารที่เราบริโภคกําลังเสื่อมคุณภาพลงและกําลังจะมีคนมายึดไป น่ันหมายถึงวาวันน้ีนโยบายของรัฐที่
ผานมาสงเสริมใหเราเปนแบบน้ี จากวันที่เราบอกวาเราจะเปนครัวโลกแตวันน้ีควรเอาครัวตัวเองใหรอดกอน สมาชิก
ของเราคนหน่ึงเคยไปเปนลูกจางที่โรงสีแหงหน่ึง เวลาเขาไปซื้อขาวจากที่ไหน เขาจะตากแหงไว เสร็จแลวเขาจะ
เอายาพนกันมอดกันแมลงเขาไปหน่ึงชั้นแลวก็ตั้งกองข้ึนไปอีกชั้น แลวก็พนอีกพนใหหมดเลยทุกชั้น 3-4 ชั้นแลวก็
เอาผาคลุมเพ่ือใหเมล็ดขาวดูดยาที่เขาพนไปใหหมด พอดูดไปเต็มที่แลวเขาก็เก็บไวสีใหพวกเรากิน แตกอนยาฆา
มอดฆาแมลงมันก็ตายใชไดผล แตปจจุบันน้ีฉีดไปแมวตายขนาดแมวตายจึงถือวาเปนเรื่องที่อันตรายมาก ฉะน้ัน
ความม่ันคงทางอาหารในการปลูกขาว ทางที่ดีที่สุดคือควรปลูกแลวปลอยไปตามธรรมชาติตามสิ่งแวดลอมที่ควรจะ
เปน 

 เมล็ดขาวพันธุที่เราทําอยูน้ี หลังเราเก่ียวเสร็จ 7 วัน เราตองหวานขาวใหม แตขาวที่เราเก่ียวไวยังใชทํา
พันธุไมได จึงตองไปซื้อพันธุขาวใหมมา สวนพันธุขาวที่เก็บไวพอเราเอาไปหวานครั้งหนาก็ข้ึนไมถึง 50 % 
หมายถึงวาเมล็ดพันธุขาวทุกวันน้ีออนแอลงใชไหม เราก็ตองซื้อขาวปลูกใหมอยูดี มันเลยกลายเปนตนทุนสูงของ
พวกเราก็เปนแบบน้ีไปเรื่อยๆ  แลววันน้ีก็นํามาสูการเปนหน้ีสินและสูญเสียที่นาในที่สุด 

 ดิฉันเคยเห็นวาอาชีพชาวนาไมใชอาชีพหาเงิน แตเปนวิถีชีวิตเปนของชุมชนเปนความอบอุนในครอบครัว 
จนกระทั่งเปนแหลงอาหารที่สําคัญที่สุด แตวันน้ีคนที่คิดจะมาสืบทอดอาชีพทํานา ใหคนทั้งประเทศกินกลับไมใช
ลูกหลานเรา ลูกหลานเรากลับมองวาอาชีพทํานาเปนหน้ีมากที่สุด และในจังหวัดเพชรบุรีมีคนที่เลิกอาชีพทํานา 
รอยละ 32 อันน้ีอาจจะเปนวิกฤตทางอาหารของพวกเราทุกคนทั้งประเทศ เราอาจจะตองกินทุกอยางที่มันใสสารเรง 
ลูกหลานเราอาจจะเจริญเติบโตกวาน้ีเพราะไดรับสารเรงที่มาจากอาหารทุกอยาง 

 

ผศ.ดร.พิชญ พงษสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ผมขอนํางานวิจัยของชาวนามาเช่ือมโยงกับประเด็นการศึกษา ที่เขาเรียกกันวา ชาวนาศึกษา เปนสวน
หน่ึงที่มีการศึกษาในโลกน้ีมานานพอสมควร คือกอนหนาน้ันมีความพยายามที่จะเขาใจชาวนา แตวาการศึกษาซ่ึง
เรียกตัวเองวาชาวนาศึกษา มันก็พัฒนามาในชวงระยะหน่ึงแลวก็ในวันน้ียังเขมแข็งอยูหลายที่ในโลกไมวาจะเปนใน
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กรณีของอินเดีย หรือวากรณีของลาตินอเมริกา บทเรียนตางๆมันทําใหไดรูไดมองเห็นอะไรหลาย ๆ อยางเก่ียวกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวนาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไดรับรูขอมูลโดยเฉพาะอยุธยากับเพชรบุรีเห็นแลวก็ตื่นตาตื่น
ใจพอสมควร 

 ถาเราลองคุยกันในระดับวิชาการ ทฤษฎีหน่ึงกอนที่จะตั้งคําถามโครงการรับจํานําขาวหรือวาประกันราคา
ขาววาชาวนาจะมีทางรอดไหม เรื่องหน่ึงที่ขอยกข้ึนมากอนคือวา ชาวนาคือใคร อันน้ีจะเปนประเด็นวนเวียนมาก ๆ
ในการศึกษาเรื่องของวิชาชาวนาศึกษา ถาชาวนาหายไปแลวจะศึกษาอะไร คําถามอันน้ีเปนคําถามที่สําคัญมากใน
หมูนักวิชาการไมใชในหมูชาวนา เพราะถาชาวนาหายไปชาวนาก็ยังเปนคน หรืออาจจะเปนอยางอ่ืน แตถา
นักวิชาการศึกษาเรื่องชาวนาแลวบอกวาชาวนาไมมีแลวนักวิชาการก็ตกงาน อันน้ีเปนทุกขกวาชาวนา เพราะชาวนา
ก็อาจจะอยูเฉย ๆ ลูกเลี้ยงก็ได เปนคนแกหรือสถานะอ่ืน ๆ  แตนักวิชาการที่เรียนมาทางชาวนาศึกษาไมมีชาวนาก็
จะเดือดรอน ฉะน้ันจึงมีการถกเถียงกันพอสมควรวาชาวนาคือใคร ชาวนาเปนคําซึ่งในอดีตใชเรียกคนกลุมหน่ึง 
สถานะของชาวนาจึงเกิดความสับสนแบบน้ีมาแตไหนแตไร เพราะชาวนามักถูกมองวาเปนคนกลุมหน่ึงซึ่งมีสถานะ
คลาย ๆ กับยืนอยูระหวางกลางอะไรบางอยาง คือคนที่เปนชาวนาไมใชคนรวยแลวก็ไมใชคนจน คนจนใน
ความหมายที่จนเลย เพราะวาหัวใจสําคัญของชาวนา ตองมีสิ่งที่เรียกวาปจจัยการผลิต หมายความวามีที่ดินอยูแต
ไมมาก เพราะวาถามีที่ดินมากเขาก็ไมเรียกชาวนา เขาเรียกวาคนรวยในชนบท หรือจะมาอางวาเปนชาวนารวย 
ชาวนาดวยกันเขาก็บอกวาไมใชเพราะไมไดทํานาเอง เขาใหคนอ่ืนทํา นักวิชาการคนหน่ึงใชคําวาชาวนามีจมูกที่
ปริ่มนํ้าตลอดเวลา เพราะมีชะตาชีวิตที่ข้ึน ๆ ลง ๆ  

 ฉะน้ันชาวนาไมเคยรวยเพราะถารวยไมทํานาเอง ชาวนาเปนคนที่ใชแรงงานแตมีปจจัยการผลิตเอง จึงทํา
ใหลักษณะชาวนาตองดิ้นรนตลอดเวลา ฉะน้ันจึงไมมีชาวนาน่ังสบายโดยไมตองทําอะไรแนนอน  แตชาวนาจะตอง
พยายามดิ้นรนเพ่ือใหตัวเองเหน่ือยนอย น่ีคือปญหาสําคัญของชีวิตชาวนา แตมันตางจากโลกสมัยใหมที่คุณเปน
เพียงคนรับจางทํานาหรือเปนกรรมกร ถาคุณรับจางทํานาอยางเดียวหรือเปนกรรมกรอยางเดียวโดยที่มีที่ดินเล็ก ๆ 
นอย ๆ คุณก็ใชแรงอยางเดียวไมตองมาแบกเรื่องตาง ๆ บางคนไปไกลกลาวหาวาชาวนาเปน SME มันไมใชขนาด
น้ัน ชาวนาเขาไมใช SME ชาวนาเขาจนกวาและเหน่ือยกวาเพราะตองพ่ึงพาดินฟาอากาศ อันน้ีก็เปนประเด็นปญหา
ในความเปนชาวนา  

แลวทุกวันน้ีเขาก็เถียงกันวาชาวนาจะหายไปหรือไม เพราะวาในอดีตเขาเชื่อกันวาชาวนาอยูตรงรอยตอที่
จะกาวเขาสูสังคมสมัยใหม ถาเปนสังคมสมัยใหมชาวนาจะไปปลูกผักและเปนกรรมกรในเมือง แตวาสิ่งที่เปน
ขอเท็จจริงที่มีการเถียงอยูทุกวันน้ีคือ คนที่ทํานาอยูเปนชาวนาหรือเปลา ถาเปนทฤษฎีโบราณเขาบอกวาไมใช
ชาวนาเพราะรับจางเขาทํานาอยางเดียว ฉะน้ันก็จะตองเปนกรรมกรที่อยูในชนบท  แตวาสิ่งที่สําคัญคือชาวนายัง
เปนชาวนาอยู ในความหมายน้ีก็ยังมีลักษณะความหมายกํ้าก่ึงยังมีที่ดินอยูเล็กนอย ก็ยังเปนชาวนาเพราะยังมีปจจัย
การผลิตบางอยางไมใชมีแตแรงไมไดขายแรงอยางเดียว ยังตองพยายามบริหารจัดการ แตความเปนจริงก็คือเขา
กําลังสูญเสียที่ดินไปเรื่อย ๆ และเขามีหน้ีสินมากข้ึนเรื่อย ๆ   

 กรณีน้ีทําไมชาวนายังไมตาย ทําไมชาวนายังรอแรอยูอยางน้ี มีพวกพ่ี ๆ ชาวนา ที่มานําเสนอวันน้ีที่ยัง
พยายามดิ้นรนอยู อันน้ีคือสิ่งที่เรากําลังคนพบใหมจากงานวิจัยของชาวนาเอง ในมุมของผมสุดทายแลวเราถาม
คําถามเสมอวาทําไมชาวนาถึงยังอยู สิ่งที่ตอบมาในงานวิจัยคือมีชุดความคิดใหม มีการพูดถึงความมั่นคงทาง
อาหาร เราคนพบในงานศึกษาของชาวนา คือที่ดินลดลงแตหน้ีสินเพ่ิมข้ึน แลวทําไมชาวนาถึงยังไมตาย คําตอบ
ไมใชเพราะชาวนาอึดแตเปนไปในทางทฤษฎีที่วาทําไมชาวนาถึงไมตาย เพราะวาความเสี่ยง หน่ึง โลกตองการ
อาหารถาไมมีชาวนาถามวายังมีอาหารไหม คําตอบคือมีไดเหมือนกัน เหมือนโลกตะวันตก มีลักษณะแบบ farmer 
คือบริษัทขนาดใหญจางชาวนาผลิต เม่ือซักครูน้ีชาวนาพูดวาบริษัทมีขาวแบบใหมมา แตในความเปนจริงแลวเรา
ตองถามตอไปอีกวา ไมมีทางที่ชาวนาจะหมดไป โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทย เพราะวาถาชาวนาหมดไป
ความเสี่ยงในการผลิตอาหารทั้งหมดมันจะตกไปอยูที่ทุนขนาดใหญ  

ลักษณะพิเศษของอาชีพชาวนาในวันน้ี ชาวนาจะไมมีวันหมดไปเพราะทุนขนาดใหญจะไมยอมเสี่ยง 
ชาวนาและเกษตรกรที่ดํารงอยูในวันน้ีเพราะทุนใหญในเมืองไทย ใจไมถึง ไมเสี่ยง ไมแบกภาระเรื่องที่ดินของ
ตัวเอง ก็จะโยนเมล็ดพันธุใหชาวนาไป แตถาคิดในกรณีคลาสสิกจริงๆ พวกทุนใหญจะตองฮุบที่ดินทั้งหมด แลวก็
เอาไปผลิตเอง แตเม่ือนําเอาไปผลิตเองความเสี่ยงอยูที่เขาอยางเดียว น้ันคือเหตุผลที่หน่ึงวาทําไมเขาถึงยังอยูได  
ทําไมชาวนาถึงยังอยูก็เพราะวาความเสี่ยงขนาดใหญที่ชาวนาเจอทุกวัน นายทุนเกษตรไมอยากเสี่ยงก็โยนกุงมาให
เลี้ยง โยนขาวมาใหปลูก โยนไกมาใหเลี้ยง เพราะวาทุนจะไดไมตองแบกทุกอยาง เขาจางเกษตรกรเล้ียง วันหน่ึง
กวาเกษตรกรจะปลูกใหไดมาตรฐานก็จะแยอยูแลว ฉะน้ันน้ีคือหน่ึงในเหตุผลซึ่งมีลักษณะพิเศษที่จะทําใหชาวนา
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ไมหายไป ลักษณะที่สองที่สําคัญคือ มิติทางการเมืองที่ทําใหชาวนาไมหายไปทามกลางแรงตึงเครียด รัฐทําหนาที่
บรรเทาปญหาบางประการ ฉะน้ันจะเห็นวารัฐเขามาหาเกษตรกรแกปญหาใหเกษตรกรเสมอ มีเงินมาให เม่ือ
เกษตรกรมีหน้ีเยอะไมเปนไร มีทุนกอนใหมเขามา โดยเฉพาะรัฐประชาธิปไตยตองการใหเกษตรกรเลือกตัวเอง 
แลวอีกทางหน่ึงก็ตองการใหเกษตรกรผลิตอาหารไมเชนน้ันคนจะไมมีอาหาร 

 ดังน้ันหนาที่ทางการเมืองขอน้ีจึงยังมีอยูเสมอ อันน้ีเปนประเด็นที่สําคัญ เรื่องอ่ืนๆ ที่ตามมาอีก 2-3 
ประเด็น สิ่งที่ผมหวงคือเวลาที่เราพูดเรื่องความม่ันคงทางอาหาร โดยเฉพาะถาดูความม่ังคงทางอาหารใหละเอียด 
เรื่องน้ีจะทาํใหคนชั้นกลางที่อยูในเมืองที่ไมเขาใจวาอาหารมาจากไหน เริ่มเขาใจมากข้ึนวาความม่ันคงทางอาหาร
ข้ันลึกหมายถึงชาวนาจะตองสามารถยืนอยูไดดวย เขาถึงจะผลิตอาหารที่ม่ันคงใหกับเรา แตในอีกทางหน่ึงมันเปน
วิธีคิดที่เห็นแกตัวในการเสนอความคิดเรื่องความมั่งคงทางอาหารเพราะวาเอาทุกขระยะสั้นของผูบริโภคเปนตัวตั้ง 
อันน้ีก็ตองพิจารณาประเด็นระยะสั้นและระยะยาวใหดี 

 จุดใหม ๆ ที่ผมพบในงานวิจัยอีกคือ เรื่องโครงสรางอายุเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนซึ่งน้ีก็เปนเรื่องใหม เรื่องไมใหมที่
เจอแลวก็คือชาวนาไปทําอยางอ่ืนเพ่ิมข้ึน  ซึ่งจากงานวิจัยพบวาการที่ไปทําอยางอ่ืนเพ่ิมข้ึนเพราะที่ทําอยูน้ันไมพอ
กิน แตถามองในระดับทฤษฎีนักวิชาการเขาบอกวาที่ตองไปทําอยางอ่ืนเพ่ิมข้ึน ก็เพราะวาวิธีการผลิตขาวในปจจุบัน
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ แตวิธีการแกปญหาของเราแทนที่สังคมเราจะพัฒนาเทคโนโลยีใหไปไดมากกวาน้ี แตก็
ไมไดทํา เพราะลําพังชาวนาไมสามารถพัฒนาตรงน้ีได ทําใหชาวนาตองดิ้นรนไปทําอยางอ่ืน ไมใชเพราะวาไมเงิน
อยางเดียว ที่ผานมาบริษัทยักษใหญไมไดมีปญหาถึงขนาดวาตองพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง แตอีกทางหน่ึงก็คือ 
ชาวนาทําแลวรูสึกวาชาวนาทําก็ไดแคน้ี ชาวนาไปทําอยางอ่ืนดีกวา เพราะชาวนาไมไดมีหนาที่ผลิตขาวใหมีผลตอ
หนวยเพิ่มข้ึน  

อีกประเด็นหน่ึงที่ผมขอโยงใหชัดเจนในสวนที่เราคนพบจากงานวิจัยเกษตรกร วามีองคกรใหม ๆ ในการ
ชวยแกปญหาของชาวนา แตประเมินจากองคกรตาง ๆ ที่เกษตรกรพูดถึง อาจจะกระจุกอยูเฉพาะเรื่องของการ
เจรจาตอรองหน้ีสิน ขณะที่ภาพใหญในวันน้ี การวิจัยอีกหลายชุดเขาพยายามที่จะเชื่อมโยงเรื่องชาวนาเขากับวิกฤต
ทางการเมืองในระดับชาติ ในงานวิจัยของโลก นักวชิาการในอินเดีย พบความเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวนาก็คือวา 
ชาวนาในอดีตเรานิยามวาสังคมของชาวนาเปนสังคมที่มีลักษณะพิเศษแบบหน่ึงคือมีวัฒนธรรมแบบชวงรอยตอจาก
เกาสูใหม ซึ่งมักจะตองรวมตัวกันตอสูกับโลกภายนอกที่เขามากดข่ีขูดรีดชาวนาโดยเฉพาะจากรัฐ  

 แตในวันน้ี นักวิจัยในอินเดียคนพบวาโครงสรางของรัฐตาง ๆ โครงการตาง ๆ แทรกซึมเขาไปในชีวิตของ
หมูบานหมดแลว คือชาวนาไมไดเห็นแลววาของเหลาน้ีเปนของภายนอกที่จะทําลายสังคมชาวนาแลว ทุกวันน้ี
ชาวนาวนเวียนอยูกับโครงการตาง ๆ ของรัฐ จนมันแทบจะกลายเปนองคาพยพของชาวนาไปแลว แลวชาวนาก็มี
ความสามารถในการตอรองสูง จะเอาโครงการมูลคาเทาไรหรือโครงการใหมก็ทําได ฉะน้ันชาวนาเขาไมไดปฏิเสธ
อะไรหรือถูกรัฐครอบงําอยางสมบูรณ มันเปนเรื่องการเจรจาตอรองในหลายรูปแบบมากกวา ซึ่งมันตางจากเดิมที่เรา
มองวาชาวนาจะถูกกดข่ีจากรัฐอยางสมบูรณ เราจะเห็นเครือขายตาง ๆ ทําหนาที่ของตัวเอง แตวาที่ผานมา เรา
มักจะมองเห็นอยางเดียวทั้ง ๆ ที่ชีวิตของชาวนาจะเก่ียวของอยูหลายเรื่อง เน่ืองจากชาวนาเองมีหลายเครือขาย
มาก ๆ บางทีเปนเครือขายสตรี ก็อาจใชกองทุนสตรี หรือ มี อบต. เราก็ไปเอากองทุนอบต. ฉะน้ันการพูดถึงหน้ีสิน
ของชาวนาในงานวิจัยเรายังไมไดเชื่อมโยงกับเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งมันเปนการอยูรอดของสังคมชาวนา  

โดยสรุปแลวผมพูดอะไรหลาย ๆ เรื่อง ยังดีใจถาเกิดจะศึกษาชาวนา คือหน่ึงยังอยากมีชาวนาใหศึกษา 
สองความแตกตางคือทุกขของชาวนามีความซับซอน แตชาวนาก็ยังคงดําเนินอยู ตราบใดที่ยังมีวิกฤตของสังคม 
ในการสะสมทุนในวันน้ี ลักษณะพิเศษของโลกคือในทางหน่ึงยังจําเปนตองมีอาหารและในอีกทางหน่ึงทุนใหญ
พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพราะฉะน้ันชาวนาก็ตองมาแบกรับความเสี่ยงใหทุนและตองเปนผูผลิตอาหารเลี้ยง
โลก แตในการพูดแบบน้ีคุณก็ตองเอาชาวนาเปนตัวตั้งในการขับเคล่ือนดวย ไมเชนน้ันประชาชนก็ไมรูวาชาวนาเปน
ผูผลิตอาหารใหเรา หรืออาจไมไดมองถึงความเสี่ยงของชาวนา สวนสุดทายที่ผมตั้งคําถามไวก็คือทิศทางการตอสู
ของชาวนาเองจะเปนอยางไร  

 ทิศทางการตอสูสวนใหญมักจะเปนการตั้งรับและการประนีประนอมหน้ี ซึ่งจะไมนําไปสูการระเบิดประเด็น
ออกมาเพราะวาสุดทายแลวทุกคนยังตองพ่ึงพาอาศัยกันอยู ทุนนิยมตองการชาวนา รัฐตองการชาวนา ชาวนาก็
ตองการคนเหลาน้ี ฉะน้ันความเชื่อแบบโบราณที่บอกวาชาวนาจะนําการปฏิวัติสังคมน้ันคงไมจริง วันน้ีมันก็คงตอง
ตอรองเจรจากันไปเรื่อย ๆ บางทีชาวนาก็มองวาทําไมรัฐและทุนใจดีกับเราจัง ตราบใดที่ประชาชนยังกินขาว รัฐและ
ทุนก็ยังใจดีกับเราอยู เพราะยังไมอยากอยูบนความเสี่ยง 
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ดวงดาว อิสสุริยะ  ไทยพีบีเอส (ผูดําเนินรายการ) 

 ตอไปในเรื่องของที่ดินทํากินซึ่งจะกระทบในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารดวย เชิญชุมชนชาวสวนทาง
ภาคใตจากบานไรเหนือ จังหวัดตรังคะ 

เอกอรุณ สุขรอด เครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด 

 พูดถึงความมั่นคงทางอาหารของปกษใตที่เทือกเขาบรรทัด เลาใหฟงคราวๆ จากงานวิจัยที่โลโคลแอค 
และพวกเราชวยกันทําวิจัยกันออกมา พ้ืนที่ไรเหนืออยูบนพ้ืนที่เทือกเขาบรรทัดเปนพ้ืนที่ชุมชื้น ระหวางหุบเขาเปน
พ้ืนที่ที่มีความออนไหวทางกายภาพ  แนนอนอยูแลววาตองมีความสําคัญในระดับหน่ึงซึ่งหนวยงานตาง ๆ หวงแหน 
สวนสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ในไรเหนือเปนสภาพชุมชนดั้งเดิม กอตั้งเมื่ออประมาณพ.ศ. 2460 มีหลักฐานที่อางอิงได
หลาย ๆ อยาง สมัยกอนอาชีพที่เรายึดถือกันอยูก็คือทําสวน ทําไร ปลูกขาวกินเอง ทําสวนผสมผสาน ใชพืชพันธุ
ทุกสิ่งทุกอยางที่มีในพ้ืนที่ในการดําเนินวิถีชีวิตมาตลอด น่ันคือพวกเราพ่ึงพิงธรรมชาติ มีการปลูกขาวที่เราเรียกวา
ขาวไร แตหลังจากน้ันมามีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อยางเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
นโยบายของรัฐซึ่งสงผลกระทบอยางยิ่งตอวิถีชีวิตของพวกเราที่อยูกันมาโดยการพ่ึงพิงธรรมชาติ พ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร ยกตัวอยางใหเห็นชัดเจนคือนโยบายของ สกย.(สํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง)  

วิถีการดํารงชีวิตของชาวสวนสามารถที่จะปลูกอะไรไดในสวนยาง มีพืชทุกชนิดในสวนยางใหพวกเราใช
ประกอบอาหาร แตเม่ือนโยบายรัฐโดยสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเขามา ปกติพอตนยางพาราเรา
หมดอายุเราก็โคนปลูกใหม แตเพราะไมมีใครไมอยากรับทุนจากการสงเสริมการปลูกยางใหมทดแทน นโยบาย
เหลาน้ีทําใหเราตองโคนทุกสรรพสิ่งในสวนยางทิ้งแลวก็เผาไฟใหหมดเพราะนั่นคือเง่ือนไขของ สกย. ที่เราจะ
ไดรับทุนสงเสริม เราตองโคนผลไมซึ่งเคยเปนแหลงอาหารและรายไดในการดําเนินชีวิตของเราโดยที่กอนหนาน้ี
พวกเราไมตองพ่ึงพิงโลกภายนอกไมตองพ่ึงพิงหลาย ๆ อยางไมตองซื้อไมตองหา  และจากการที่เราโคนทิ้งแบบน้ี
ทําใหเราขาดความมั่นคงทางอาหารไปแลวขอหน่ึง และก็ยังเปนเรื่องของนโยบายของรัฐอีกที่ทําใหพวกเราหมด
ความม่ันคงในที่อยูอาศัย น่ันคือการประกาศเขตอุทยานแหงชาติฯ ทับที่ดินทํากินของพวกเรา ในปพ.ศ. 2525 แลว
เขามาทําการจริงจังเปนรูปธรรม พ่ีนองเราโดนจับกุมจริง ๆ เม่ือปพ.ศ. 2530-2531 ซึ่งอยาวาแต สกย.ที่ทําใหเรา
โคนทุกสรรพสิ่งเลย เม่ือกรมอุทยานแหงชาติฯ เขามายิ่งหนักกวา สกย.  เพราะชาวบานจะโคนตนยางก็ไมได ปลูก
ใหมก็ไมได ความม่ันคงทางอาหารของพวกเราโดนตัดลงไปแลว   

เราบอกไดวาเราอยูในพ้ืนที่ที่มีความออนไหวโดยสามารถปรับตัวใหเขากับธรรมชาติในพ้ืนที่น้ันได 
ยกตัวอยางจากงานวิจัยที่เราไดไปศึกษาคนควา พืชพันธุทุกชนิด พืชพันธุหรือวาตนไมตาง ๆ ที่เราใชในการ
ประกอบอาหารใชในการดํารงชีวิตของพวกเราเอง ลวนเปนพืชพ้ืนเมือง ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในพ้ืนที่น้ัน 
เกือบรอยชนิดที่เปนพืชประจําถิ่นของพวกเราใชบริโภค เราสามารถใชพืชที่เปนสมุนไพรพ้ืนถิ่นในการรักษาโรคเล็ก 
นอย   สามารถใชภูมิปญญาชาวบานคนรุนผูเฒาผูแกในการดํารงชีวิต หายามาใชรักษาลูกหลานเรากันเองได   

หลังจากที่นโยบายของรัฐไดเขามา จากสวนดั้งเดิมที่ เราทําเราสรางข้ึนมาเปนสวนสมรม ก็เริ่ม
เปลี่ยนแปลงมาเปนสวนหลาย ๆ ประเภท เชน สวนสมรมที่เพ่ิงสรางข้ึนใหมที่สามารถปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด
นอกเหนือจากยางพารา  เปนพืชเศรษฐกิจสําหรับคนปกษใต เขาไปดูสวนยางพาราของพวกเราหลายคนคิดวา
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว แตยางพาราเราเปนสวนกินได พืชผักหลาย ๆ ชนิดที่งอกข้ึนเองตามธรรมชาติ
ในสวนยางพาราของพวกเราทุกวันน้ี ยังสามารถเก็บเก่ียวมาประกอบอาหารเล้ียงลูกเลี้ยงหลานอยูในปจจุบัน 
ยกตัวอยางพืชประจําถิ่นที่หาไดยาก พืชตระกูลบอนหลาย ๆ ชนิด พืชชนิดน้ีเราสามารถบอกกับสาธารณะไดเลยวา
ถาพ้ืนที่ไหนไมมีความอุดมสมบูรณของดิน พืชชนิดน้ีไมสามารถงอกขึ้นมาได แลวก็ไมสามารถนํามาทําเปนอาหาร
ได   

 พืชบอนชนิดเดียวสามารถตอบโจทยได หลายๆ อยาง อยางหน่ึงพ้ืนที่ตองไมมีสารเคมี น้ันแสดงวาในสวน
เราไมทําลายธรรมชาติไมทํารายสิ่งแวดลอม สวนขางเคียงถาใชสารเคมีในการฉีดพนบริเวณใกลเคียงก็จะไมมีพืช
ชนิดน้ีงอกเงยข้ึนมา น้ีคือสิ่งหน่ึงที่เราสามารถตอบโจทยไดวาพวกเราสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหอยูกลมกลืนกับ
ธรรมชาติไดดวยการรักษาสิ่งแวดลอม 
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 สําหรับการนําเสนอความมั่นคงทางอาหารของพวกเราชุมชนบานไรเหนือจากเทือกเขาบรรทัดอาจจะไม
ครบทุกเรื่องในเชิงวิชาการ แตก็อยากจะนําเสนอความม่ันคงทางอาหารจากวิถีชีวิตของพวกเราจริง ๆ ที่อาศัยพ่ึงพิง
ธรรมชาติอยางไร พวกเราไดประโยชนจากธรรมชาติอยางไร ธรรมชาติใหที่พ่ึงพิงโดยที่ไมตองอาศัยโลกภายนอก
มาก 

อาจารยปยาพร  อรุณพงษ   นักวิจัยประจําโครงการ  

 เริ่มตนจากการทํางานวิจัย ประเด็นแรกเรื่องความม่ันคงทางอาหารซึ่งเปนโจทยที่ตั้งคําถามกับสังคมไทย 
การทํางานเราไมไดเลือกในเชิงประเด็นอยางเดียว แตเราอยากจะใหงานวิจัยเปนตัวเสริมในการทํางานพ้ืนที่ ใน
ประเด็นน้ีจะทําใหการพูดถึงความมั่นคงทางอาหารไมไดมองแคชาวนาหรือเกษตรกรเพียงอยางเดียว แตมองถึง
ความเปนชุมชนและสังคมดวย เราใชการทํางานรวมกับองคกรที่ทํางานในพ้ืนที่ก็คือเครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขา
บรรทัด และสภาเครือขายองคกรเกษตรกรแหงประเทศไทย คือจะใชงานวิจัยเปนเครื่องมือการตรวจสอบสถานะ
ของผูผลิตอาหารในสังคมจาก 2 พ้ืนที่ ซึ่งก็พบวาเปนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการสูญเสียที่ดิน ซึ่งเปนปจจัยการผลิต
ที่สําคัญของชีวิตเกษตรกร น่ีคือข้ันแรกในการที่เราทํางานวิจัยกัน อยากจะใชงานวิจัยเปนภาพสะทอนขององคกร 
เพ่ือใหเกิดการตรวจสอบตัวเอง ในแงน้ีคิดวาจะเปนเครื่องมือหน่ึงที่ทําใหการแกไขปญหาอยูในสถานะรับกับปญหา
ได อีกมุมหน่ึงก็คือการเอาแนวคิดความมั่นคงทางอาหารไปใชในการถกเถียงแลกเปลี่ยนแลวก็ศึกษาเรียนรูกับทาง
พ้ืนที่ดวย เพ่ือจะเปนประเด็นสําคัญที่จะขยายงานตอทั้งสององคกรที่เรารวมงานกัน 

 ในระดับพ้ืนที่ มีความชัดเจนจากวิทยากรทั้งสองทานที่ไดนําเสนอไป สวนตัวดิฉันเองจะเชื่อมโยงภาพ
ของสถานการณในระดับพ้ืนที่กรณีในการศึกษาวิจัย ซึ่งถาเรามองจากมุมน้ีแลวใหนัยยะตอความมั่นคงทางอาหาร
ของสังคมอยางไรบาง อยางที่กลาวไปแลววางานวิจัยตั้งโจทยจากชุมชน สวนหน่ึงเราอยากจะตั้งคําถามที่เปน   
นัยยะสะทอนในการวิจัยกับสังคมวา ถาการจัดการหรือวาสถานะความม่ันคงทางอาหารของประเทศมีแนวโนมไปใน
ลักษณะน้ีแลว สังคมไทยจะกาวตอไปอยางไรในเรื่องของทิศทางความม่ันคงทางอาหาร อันน้ีก็เปนสิ่งหน่ึงที่
อยากจะโยนโจทยความม่ันคงทางอาหารกับสังคมไทย ตอนน้ีเราตองการเปนครัวทั่วมุมโลก แตตอนน้ีเราเองยังไม
เขาใจวาครัวของโลกมีสถานะความเปนอยูอยางไร สําหรับลักษณะที่เปนขอหลักของงานวิจัยเราจะพบระบบการ
ผลิตของเกษตรกร ที่มีการเปลี่ยนแปลงในการผลิตที่สําคัญ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงนัยยะความมั่นคงทางอาหาร
เปนประเด็นหลัก คือทั้งสองพ้ืนที่ถือไดวามีแรงกดดันตอการสูญเสียที่ดิน ไมใชการสูญเสียที่ดินจากการท่ีที่ดินถูก
ขายไปหรือการที่ไมไดเปนเจาของที่ดินเพียงอยางเดียว แตมันสูญเสียทั้งความมั่นคงในการใชประโยชนและความ
ม่ันใจในการดําเนินชีวิตดวย จากลักษณะตัวเลขที่พ่ีกิมอังเสนอภาวะลดลงของเกษตรกร ตนทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน
จากภาวะหน้ีสิ้นที่เพ่ิมพูนจนกระทั่งชาวนายังไมตายแตหายใจลําบาก ก็เปนสถานะที่สะทอนวาผูผลิตอาหารของ
สังคม มีอาการที่ลําบาก การใชประโยชนที่ดินซึ่งเปนแหลงผลิตอาหาร แมวาในปจจุบันจะมีเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ไมไดปลูกพืชเพียงในดินอยางเดียว แตก็ปฏิเสธไมไดวาที่ดินเปนพ้ืนฐานปจจัยการผลิตที่สําคัญ 

 จะเห็นไดวาลักษณะของความมั่นคงทางอาหารมีภาพหลัก ทั้งในเชิงผลผลิตที่กระแสของพืชอาหารถูก
กําหนดโดยทิศทางของกลไกทางตลาด พืชอะไรที่ไมตอบสนองราคาตลาดก็จะถูกกําจัดออกไป แตอนาคตพ่ีกิมอัง
บอกวาเราอาจจะตองกินอาหารเหมือนไก เปนขาวที่เราถูกสั่งใหกิน คือบริษัทจะสั่งอะไรก็จําเปนจะตองกิน เรื่อง
ของอาหารมีนอยลง ลักษณะของผูผลิตอาหารที่เราพบจากการวิจัยเน่ืองจากลักษณะประชากรที่เราศึกษาเปน
เกษตรกรที่มีภาวะหน้ีสินเปนหลัก มันจะเห็นความเฉพาะความเปราะบางของกลุมคนที่เราศึกษา  นอกจากการ
ลดลงของเกษตรกรที่กวา 80 % ไมไดกลับมาทํานาแลว เขายังไมไดเปนเจาของที่ดิน หรือไมมีความม่ันคงทาง
อาชีพ 

 โครงสรางของผูผลิตอาหารเปนทั้งผูสูงอายุ ซึ่งเปนบุคคลที่ตองการสวัสดิการทางสังคม แตเม่ือเขา
สูญเสียความสามารถการเขาถึงอาหารก็เปนปญหาที่รัฐจะตองจัดการปญหาเหลาน้ีใหดวย ไมนับรวมปญหาหน้ีสิน 
และการไมกลับมาทําอาชีพการเกษตรของคนรุนอนาคต ในลักษณะเดียวกัน ก็จะพบวาการใชประโยชนที่ดินของ
ผูผลิตอาหาร มีผูผลิตหนาใหมเกิดข้ึน คือ กลุมธุรกิจการเกษตร และกลุมทุนที่เขามาถือครองที่ดินแตไมไดใช
ประโยชนหรือใหชาวนาเชาทํานาอยูก็เพ่ิมมากข้ึน ทิศทางผูผลิตอาหารจะมีการสวนกระแสกัน ยกภาพงาย ๆ การที่
กลุมทุนเขามาควบคุมการผลิตอาหารหลัก จะกอใหเกิดความเสี่ยงหรือวาความเปราะบางอยางไร สถานการณนํ้า
ทวมจะเห็นไดเลยวาถาคนเมืองไมสามารถเขาถึง แม็คโคร โลตัส อาหารของเราก็ถูกตัดขาดออกไป แตวาในระบบ
ชุมชนหรือวาทองถิ่นเองจะมีแหลงอาหารกระจายอยูตามชุมชนตาง ๆ ทําใหมีลักษณะอาหารกระจาย คนสามารถ
เขาถึงได ถามีผูผลิตรายใหญรายเดียว ความม่ันคงทางอาหารมันก็อยูโดดเดี่ยว คือถาเกิดรานคาถูกตัดขาด เราก็
ถูกตัดความมั่นคงทางอาหารไปดวย  
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สําหรับเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมในการวิจัย ใชแนวทางความม่ันคงทางอาหารมาเปนหลักใน
การศึกษา เปนการมองปญหาที่ตรงขามกับสังคมบนหลักการพ้ืนฐานที่บอกวาความมั่นคงทางอาหาร มันตอง
ตอบสนองความตองการดานความเปนอยู ชีวิตที่ดีของมนุษย และนําไปสูการวิเคราะหปญหาของระบบอาหารคือ
ไมใชผลผลิตเพียงอยางเดียว แตยังตองวิเคราะหไปใหเห็นถึงปญหาระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดลอม อยางที่อาจารยพิชญไดชวนพวกเราวิเคราะหไปวาเกษตรกรหรือวาชาวนาถูกเกาะเก่ียวอยูภายใต
แนวคิดหรือวาระบบการครอบงําอะไรหลาย ๆ อยาง  

ภายใตหลักการแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร ใหการยอมรับในเรื่องของสิทธิในการพัฒนา ไมวาจะเปน
สิทธิชุมชนและสิทธิเกษตรกรในลักษณะตาง ๆ และเพ่ือที่จะกอใหเกิดประเด็นในการคุยและการวางแผนในการ
ทํางานกับองคกรชุมชนตอไปดวย น่ีคือประเด็นที่ดิฉันไดพูดไปแลววา ณ ปจจุบัน เราไดเห็นกระแสความม่ันคงทาง
อาหาร ตั้งแตแนวคิดของนโยบายรัฐไปจนถึงการแปรโยบายไปสูการปฏิบัติ น่ันคือเรื่องของอาหารกําลังถูกแปรจาก
ครัวบาน แปรจากครัวชุมชน ไปสูครัวโลก  

 แตวาภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี ทําใหเห็นและตอบคําถามอยางชัดเจนวาความเขมแข็ง
ของภาคเกษตรกําลังจะลดลง ตั้งแตกระบวนการการผลิต   สิ่งแวดลอมที่กําลังเสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลงข้ันรุนแรง
รวมถึงนโยบายในการพัฒนาที่ไมตอบสนองความตองการของผูผลิตอาหาร หรือที่อาจารยพิชญพูดวาไมไดเอา
ทุกขของพวกชาวนาเปนตัวตั้ง  

ทิศทางความม่ันคงทางอาหาร ถาพูดถึงทิศทางในเรื่องอาหารมีการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เพาะปลูก แตพ้ืนที่
เพาะปลูกกลายเปนวาไปตอบสนองตอตลาดเปนหลัก ไมไดตอบสนองคนกินเปนหลัก ในลักษณะเดียวกันพ้ืนที่หัว
ไรปลายนา  พ้ืนที่อาหารตามธรรมชาติก็ลดลงดวย การเขาถึงอาหารโดยที่ไมตองควักกระเปาจายก็ลดนอยลง 
ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน เราก็ตองใชปจจัยการผลิตเพ่ิมมากข้ึนดวย  ในขณะเดียวกันที่ลดลงก็คือคุณภาพและ
ความปลอดภัย ทั้งคุณภาพปจจัยการผลิต ที่ดิน และคุณภาพของอาหาร 

 นอกจากน้ีการเพ่ิมข้ึนในเชิงเทคนิคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ กาวหนาข้ึน แตความหลากหลายของ
พืชอาหาร ความสมดุลของสุขภาพลดนอยลง มีการเพ่ิมข้ึนของทุนธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเกษตร ซึ่งตอบสนอง
ความตองการของตลาดอาหารโลก ในขณะเดียวกันผูผลิตอาหารลดจํานวนลง มีการเพ่ิมข้ึนของการเชาพ้ืนที่ทํานา 
ผูผลิตเองไมไดเปนเจาของปจจัยการผลิต สวนน้ีเองที่ทําใหทิศทางของงานวิชาการที่จะศึกษาชาวนาในฐานะ
ผูผลิตในอนาคตอาจจะตองเปลี่ยนเปนแรงงานหรือผูประกอบการ 

 นอกจากน้ีในเรื่องของรายจายคาครองชีพ พบวาสําหรับกลุมที่ศึกษารายจายคาอาหารสูง ในเชิงภาพรวม
ของประเทศ สัดสวนเรื่องคาใชจายอาหาร เขาอธิบายวาคนรวยมีคาอาหาร 11% ของรายไดที่มี แตวาคนจนก็คือ
เกษตรกรผูผลิตอาหารตองจายคาอาหารถึง 47% ของรายไดที่มี แปลวาในสัดสวนที่ตองซื้อกินทั้งหมด แต
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนอยูแลวตองจายคาอาหารแพงกวาคนรวยที่เขามีเงินทองมากกวา ดิฉันขอกลับมาเพ่ิมเติม
ประเด็นงานศึกษา เราศึกษาใน 2 ระดับ ระดับครัวเรือน คือสภาเครือขายองคกรเกษตรกรแหงประเทศไทย อีกดาน
หน่ึงเราศึกษาเรื่องของสถานะความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเทือกเขาบรรทัดที่หมูบานไรเหนือ ดิฉันพูดถึงเรื่อง
ของความเขมแข็งของภาคเกษตรที่ลดลง แตในขณะเดียวกันมุมมองในระดับชุมชน ความสามารถของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรก็ทําใหเห็นทิศทางของความมั่นคงในอีกมิติหน่ึง 

 งานศึกษาครั้งน้ีไมไดเปนงานศึกษาที่ยืนยันถึงความสามารถในการพึ่งพาตัวเองดานอาหารที่มีในระดับ
พ้ืนที่เทาน้ัน แตในกระแสการศึกษาและนักคิดระดับโลก มีการยอมรับศักยภาพของชุมชนในเชิงการจัดการ
ทรัพยากรและการเขาถึงอาหารในมิติของชุมชนไวเยอะมาก กรณีที่เราศึกษามีกลุมชุมชนที่พ่ึงพาทรัพยากรทาง
อาหารจากปา ซึ่งแนวความคิดทางวิชาการ ปาคือทรัพยากรสาธารณะ หรือสมบัติที่เปนสาธารณะของประเทศ ใน
อดีตการจัดการทรัพยากรสาธารณะจะมอบอํานาจไวให 2 สวนคือสิทธิของรัฐในการดูแลจัดการ กับการสราง
แรงจูงใจใหกับเอกชนในการสัมปทานใหเขามาบริหารจัดการ เพราะเชื่อวาถานอกเหนือจาก 2 กลุมน้ีแลวการ
จัดการโดยสวนอ่ืน ๆ จะไมเกิดประสิทธิภาพ แตในระยะหลังถาใครติดตามขาวจะมีกระแสแนวคิดที่พูดถึงการจัดการ
ทรัพยากรรวมโดยองคกรชุมชน นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลเมื่อป 2009 ไดอธิบายความคิดและศักยภาพในเรื่อง
น้ีไวอยางชัดเจน  

สิ่งสําคัญที่สะทอนมาสูการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะมิติปาไมในสังคมไทย จะเห็นวา มิติการอนุรักษ
ของสังคมไทย มอบอํานาจเอาไวใหรัฐเปนสวนใหญ แตถาเรามองใหชัดถึงลักษณะสําคัญของทรัพยากรสาธารณะ
หรือวาทรัพยากรสวนรวม จะเห็นไดวามีลักษณะที่สําคัญคือเปนทรัพยากรที่ไมสามารถกําหนดขอบเขตไดหรือ
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ในทางทฤษฎีบอกวาไมสามารถลอมรั้วขอบเขตได และทรัพยากรสาธารณะมีคาใชจายมหาศาลในการดูแล ยิ่งถา
เปนเชิงระบบนิเวศและเชิงกายภาพดวย เพราะฉะน้ันประสบการณความสําเร็จของชุมชนที่สามารถใชวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนในการอนุรักษจัดการ จึงเปนขอสรุปของการออกแบบกลไกในการจัดการทรัพยากรสาธารณะ 
ซึ่งแนวคิดน้ีไดรับการพิสูจนและยอมรับในระดับสากล นําไปสูการเขาใจถึงศักยภาพ ความสามารถ และการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากร ซึ่งตรงน้ีไมไดตอบสนองประโยชนในเรื่องของการ
อนุรักษกับสังคมอยางเดียว แตยังตอบสนองการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีของคนในสังคม ซึ่งทําใหเห็นไดวาจริง ๆ 
แลวเรื่องการอนุรักษไมใชเรื่องยากและไมตองลงทุนมาก เพียงแตสิ่งที่สําคัญและเปนประเด็นที่ชุมชนทํางานเพ่ือ
ขับเคล่ือนเรื่องน้ีมาตลอดคือสิทธิของชุมชนในการจัดการและใชประโยชน 

ในงานวิจัยเรื่องการจัดการระบบการผลิตและองคความรูของคนที่อยูกับปา ซึ่งการใหสิทธิหรือการไดรับ
สิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการ จะไปเสริมสถานะของความรูความสามารถศักยภาพองคกรชุมชน ที่รวมอนุรักษ
และใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งหลักการของวิถีการผลิตหรือคุณคาของระบบเกษตรกรรม เขาพูดถึงความเชื่อมโยง
ของ 3 สวนที่จะทําใหเกิดวามม่ันคงทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และเรื่องของอาหาร มันจะตองเชื่อมโยงกับสังคมการ
ผลิตบนพ้ืนฐานของการมีนิเวศที่ดี ความรูที่สอดคลองกับทรัพยากร และมีชุมชน องคกรชุมชนที่มีความรูและ
ประสบการณ จึงเปนที่มาขององคประกอบ นัยยะของความม่ันคงทางอาหารที่เราไดจากการศึกษา และจาก
งานวิจัยการแลกเปลี่ยนในพ้ืนที่ สิ่งแรกคือองคความรูความม่ันคงทางอาหารในปจจุบันเราไมสามารถมองไดเฉพาะ
ในเรื่องของปริมาณ แตเราตองพูดถึงคุณภาพและการดํารงอยูของประชากรในสังคมน้ัน ๆ ดวย ความมั่นคงทาง
อาหารที่เกิดข้ึนไดจะตองมีองคประกอบของคน องคกรชุมชนที่เกิดข้ึน  นอกจากน้ียังตองมีองคประกอบความรูหรือ
ประสบการณของคนที่ใชประโยชนจากทรัพยากรเหลาน้ันดวย และมีความม่ันคงบนฐานของสิ่งแวดลอมหรือฐาน
นิเวศวัฒนธรรม อยางกรณีหมูบานไรเหนือที่มีการนําเสนอไป ในพ้ืนที่ที่มีแปลงสวนสมรมสรางใหมที่บอกวาจริง ๆ 
ในเชิงการอนุรักษ การที่เห็นตนไมเยอะ อาจจะมองวามันอุดมสมบูรณแตจริง ๆ แลวในความอุดมสมบูรณตอง
ประกอบไปดวยวิถีชีวิตของผูคนที่พ่ึงพาทรัพยากรน้ันไดดวย อาจจะตองตั้งคําถามไปกับหนวยงานที่ทําหนาที่
อนุรักษวา ถาการอนุรักษเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและเพื่อใหเกิดประโยชนตอคนในอนาคต แตคนในปจจุบัน
เดือดรอนการอนุรักษมันจะมีความหมายเพื่ออะไร  

แนวคิดที่พูดถึงความม่ันคงทางอาหารบนฐานนิเวศทางวัฒนธรรม ถือไดวากลไกหรือกติกาที่ชุมชนคิดใน
การจัดการปาที่ไรเหนือไมไดสมบูรณเพียงธรรมชาติอยางเดียว แตยังตองมีความสมบูรณภายใตกฎกติกาภายใน
ชุมชนที่มีการจัดการรวมกัน เชน ขอหามหน่ึงที่เห็นวาทําไมระบบนิเวศที่บานไรเหนือถึงยังสมบูรณอยู น่ันคือกติกา
ยังอยู มีการหามทําลายหรือวาปรับเปลี่ยนสภาพนิเวศที่เปนแบบเดิม ทั้งน้ีก็เพราะวาคนที่อยูในที่น้ันเขาใจวาถาปา
อยูคนก็อยู ความสมบูรณของนิเวศก็คือความสมบูรณของทั้งตัวเขาเองแลวก็แปลงที่เขาปลูก รวมทั้งชีวิตและ
เศรษฐกิจในชุมชนดวย อยางเชนที่เขานิยามวาการมีอาหารกินก็ไมไดแคพูดถึงการมีอาหารกินอยางเดียว แตยัง
ตองมีความสามารถในการหาอาหารไดดวยตัวเอง ระบบอาหารแบบบานไรเหนือเปนระบบที่พ่ึงพาทรัพยากร ซึ่งก็
คือพ้ืนฐานของสังคมไทย คือตองมีการเรยีนรูพัฒนาเพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหารใหตัวเองดวย 

ความรูที่ไดเรียนรูจากบานไรเหนือ ซึ่งเปนความรูจากชุมชน ตัวอยางเชน ถาเปนคนเมืองที่ปลูกผักชีฝรั่งก็
จะเด็ดไปทั้งตน แตวาวิถีชีวิตที่ใชประโยชนพรอมกับการอนุรักษ เขาจะเด็ดเฉพาะตัวใบไปประกอบอาหารแลวก็
ปลอยใหเมล็ดแกมันขยายพันธุเองโดยธรรมชาติ อันน้ีเปนการอนุรักษโดยที่ไมตองลงทุน แตวามันตองอาศัย
การศึกษาเรียนรูนิเวศและมีองคความรูเขาไปจัดการ หรือตนเอ้ืองชางชาวบานเห็นวาลําตนชนิดน้ีมีนํ้ามาก สามารถ
ใชดื่มทดแทนเม่ือกระหายนํ้าเวลาเขาปาได ความรูเหลาน้ีจะชวยสะทอนใหเห็นวาสังคมปจจุบันที่เขาข้ันวิกฤตหรือ
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องคความรูเก่ียวกับปาและธรรมชาติจึงยังมีความจําเปน รวมถึงการที่องคกร
ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรูกันในพ้ืนที่ ทําใหฉลาดหรือมีความรูเพ่ิมข้ึนในการทํากิน อันน้ีชาวบานเลาใหฟงวา
พืชบางชนิดที่มีอยูในพ้ืนที่แตคนที่อยูในน้ันไมรูวาจะใชประโยชนอยางไร จนกระทั่งไปเยี่ยมเยือนเพ่ือนบานอ่ืน ๆ 
เราก็จะรูวาตนน้ีมันก็กินได ใชทําอาหารได เพราะฉะน้ันความรู ตองมีการแลกเปลี่ยนตองพัฒนารวมกันดวย 

  จากประเด็นที่นําเสนอเรื่ององคประกอบความมั่นคงทางอาหาร จะเห็นไดวาการขับเคลื่อนหรือทิศทาง
ความม่ันคงทางอาหารของสังคมบานเรา จะตองขับเคลื่อนในหลายมิติพรอม ๆ กันไมใชการสงเสริมศักยภาพการ
ปลูกหรือการสงออกไปตางประเทศอยางเดียว ซึ่งเวลาพูดถึงความมั่นคงทางอาหารในสังคมไทย เรามักจะพูดถึง
เรื่องตลาด เรื่องการสงออก เรื่องราคา เรื่องรายไดเปนหลักแตวาประเด็นอ่ืน ๆ อาจจะยังไมมีการใหความสําคัญ 
จากงานวิจัยจึงมีขอเสนอวาในเม่ือเราเห็นการประกอบสรางของภาพความม่ันคงทางอาหารในหลายมิติ ในหลาย
ระดับ ขอเสนอของการขับเคลื่อนก็ควรตองเปนแบบเชิงซอน คือมีหลายระดับของการขับเคลื่อนดวย ไมใชการทํา
ไปเปนเรื่องใดเรื่องหน่ึง อยางที่นําเสนอไปวาตองมีการขับเคลื่อนหรือการมองในหลายลักษณะ หลายมิติตั้งแตใน
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เรื่องฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการระบบการผลิต การแลกเปล่ียน และการตลาด ฐาน
ของเกษตรกร องคกรชุมชนแลวก็สังคม ฐานของเศรษฐกิจก็มีความสําคัญแตวาตองเนนไปที่ชุมชนเปนหลัก
เพราะวาเศรษฐกิจประเทศก็ไปไมรอดหากสังคมอยูไมได    

ในขณะเดียวกันตองมีการพูดถึงในเรื่องของฐานนโยบายสาธารณะ อยางที่ปรากฏชัดและเปนขอเสนอจาก
การวิจัย คือเรื่องของสิทธิชุมชน ทั้งสิทธิในการพัฒนาตัวเอง สิทธิในการจัดการ รวมถึงนโยบายสาธารณะในเรื่อง
การใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ ไมวาจะเปนภาคกลางและภาคใต สวนตัวไดมีโอกาสเขาไปคุยกับรัฐไมวาจะเปนกรม
ที่ดินและที่อ่ืน ๆ หนวยงานเหลาน้ียังไมมีทิศทางหรือนโยบายการจัดการเก่ียวกับการใชประโยชนจากพ้ืนที่ 
เพราะฉะน้ันในเชิงของงานวิจัยขอเสนอหลักอาจจะตองเปนการขับเคล่ือนรวมกัน 

 

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด 

 ผมจะนําเสนอ 2 สวน คือ ไลฟสไตลของคนรุนลูก และความรูที่เราไปทํานา เราเรียกวาเปยกสลับแหง 
แกลงขาว พ้ืนฐานของชาวนาที่เราเชื่อคือเรื่องของศักยภาพ ศักยภาพในการทํานาและความรูเสริม ที่ผมเสนอเปน
เรื่องของการชี้ชวนอะไรใหม ๆ จากความรูที่ผมมีโอกาสไปศึกษางานตางประเทศ ใตหวัน  ญี่ปุน ออสเตรีย ก็ไปดู
วาศักยภาพชาวนาตางประเทศเขาเปนอยางไร และความรูที่เอามาเสริม ซึ่ง 3-4 ตัวน้ีเปนหลักในการเปลี่ยนแปลง
เรื่องระบบเพาะปลูกขาวในปจจุบันและอนาคต เรื่องของระบบการผลิตขาว ระบบการใชเครื่องจักรที่จะเขามามี
บทบาท และเราอยากเห็นที่ปรึกษาเครือขายชาวนามืออาชีพ กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวปลอดสารพิษ ขาวอินทรีย 
ผูกอตั้งชาวนาวันหยุด แนวคิดในการทํางานของเราเนนอยู 3 เรื่อง คือ การลงขันเรื่องความรู ประสบการณ เงินทุน 
เรื่องลงแขกเรามีกิจกรรมลงไปชวยกับชาวบานในพ้ืนที่และแจกปนผล น่ันคือทุกคนจะไดประโยชนรวมกัน คือ
ปจจุบันภาวะความรุนแรงทางภัยธรรมชาติทําใหพืชที่เราปลูกไดรับผลกระทบ คือมีผลตอภาวะตนทุนโดยตรง ถาเรา
ยึดติดกับแนวทางเพาะปลูกแบบเดิม อยางเชนเรื่องขาวอาหารหลัก  คือสิ่งที่เราพูดอยู  2  เรื่อง คือ หน่ึง ขาวไมใช
พืชนํ้า สอง เรื่องหญาไมนากลัว เพราะชาวนาสวนใหญทํานาจะกลัวหญาและกลัวแมลง ถาปลูกขาวแลวหญามาอยู 
น่ีคือไมไดผลผลิต แตปญหาก็คือทุกวันน้ีพ้ืนที่ชลประทานไทยมีแคประมาณรอยละยี่สิบสองของพ้ืนที่ในการทํานา
ทั้งหมด แลวชาวนาก็ติดวาตองมีนํ้าตลอด ทําใหมีปญหาเรื่องการทะเลาะกัน ชาวนาสวนมากรวมกลุมกันก็เพราะ
ทะเลาะกันเรื่องนํ้า  

 ผมก็เลยเอาเรื่องน้ีเปนกุศโลบายในการสงเสริมกอน อันน้ีเรียกวาทอแกลงขาวคือปกติถาปลอยใหนาแหง
เราก็จะกลัวขาวตาย แตวาเอาจริง ๆ แลวแชนํ้า ขาวมันไมแตกกอ พอขาวไมแตกกอผลผลิตก็ลดลง เทาน้ันไมพอ
พวกแมลงก็มา จนมาถึงการใชสารเคมีในระบบการเพาะปลูกขาว อันน้ีเปนหัวใจของปญหา ผมก็เลยช้ีตรงน้ีเปน
หลัก กระบวนการการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน คอืถาใชนํ้าตลอด จุลินทรียไมไดใชออกซิเจนก็จะเกิดแกสมีเทน 
แกสมีเทนกอใหเกิดโลกรอน ขาวดูดซึมเขาไปก็จะกอใหเกิดขาวแหงอันน้ีเรื่องสําคัญมาก 

 ประเด็นวาคนรุนใหมอยากหรือยากที่จะเปนชาวนา มันเปนภาพที่เราไปยึดติดวาการเปนเกษตรกรมัน
ลําบาก แตมันไมใช มันมีวิธีที่ทําใหงายข้ึน อันน้ีเปนเรื่องตลกผมไปเวทีหน่ึงผมบอกวาในอนาคต ถาวันน้ีสอนลูกวา
ใหสบาย  ไมกลับมาทํานา หมดรุนน้ีลูกขายที่ดินทิ้งแนนอน เกษตรกรบอกวาไมกลัวลูกขายที่ดินทิ้งเพราะจะขาย
กอนลูก  อันน้ีผมตลกไมออกนะ คือสวนหน่ึงก็มาจากระบบการผลิตเดิมที่เปนเรื่องของหน้ีสิน แตผมวาสามารถ
เปลี่ยนไดจริง ๆ  ไลฟสไตลชาวนาวันหยุดบอกเลาเรื่องราวของคนรุนลูก ก็คือเดิมทีพอแมปลูกฝงใหตั้งใจเรียน
เรียนเกง ๆ เรียนสูง ๆ แลวไปเปนลูกจางและพอแมก็ตางคนตางทําไป คือความรูการพัฒนาเกษตร ไมไดพัฒนา
จากคนรุนลูก พัฒนาจากคนในเมืองที่มีโอกาสศึกษา เพราะฉะน้ันจากการศึกษาโดยตัวเกษตรกร สิ่งที่ผมอยากให
เกิดข้ึนคือความรูตองเกิดข้ึนจากลูกของเกษตรกร เอาความรูเก่ียวกับขาว  เสาร-อาทิตย กลับไปถายทอดใหกับพอ
แมฟงแลวก็กลับไปนาดวย ในระหวางที่ทําก็ถายทอดเรื่องราว ทีน้ีเด็กรุนใหมเขาใชพวกเฟซบุค ยูทูป เปนชองทาง
การศึกษาเพ่ือบอกเลาเรื่องราว 

 ทุกวันน้ีคนกินขาวถามวารูจักชาวนาที่ปลูกขาวไหม ไมรูจัก รูจักแตยี่หอของขาว ไมรูวาใครปลูก แตสิ่งที่
เราจะเลาเรื่องตอไปคือขาวน้ีมาจากนาย ก นาย ข นาย ค  ตองรูทุกข้ันตอนวาทํามาอยางไรเพื่อลดบทบาทของ
พอคาคนกลางดวย  ตอนน้ีในเครือขายจะเนนในเรื่องของกายภาพหรือเสนทางอาชีพชาวนาใหชัดเจน เราดู
งานวิจัย ชาวนาอายุ 60 กวา คือเราอยากใหเขาเปนอยางไร เราเขียนเสนทางน้ันข้ึนมาเราตั้งเปาวาอายุ 35 ปตอง
เปนชาวนามืออาชีพ คือชวง 16-24 ปเปนวัยเรียนวัยรุนก็ปลอยใหเขาไปเรียนรูไป คนกลุมน้ีผมเคยไปสัมผัสแลวยัง
เขาไมคอยถึง คุยเรื่องการเกษตรยังเขาไมถึง เพราะในวัยน้ียังรักความเปนอิสระ ยังอยากคนหาอยู พอไปเปน
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ลูกจางสักระยะหน่ึงจะรูวาความอึดอัดของชีวิตลูกจางเปนอยางไร ก็จะเริ่มมาทํานาวันหยุดเพ่ือคนหาอิสรภาพ พอ
คนพวกน้ีกลับมา เขาเรียกวาคอย ๆ สะสมประสบการณพออายุ 35 มีฐานะ มีครอบครัว มีลูก มีรถ มีบานตองผอน 
ถาไมไดเปนผูจัดการเรียกวาตัน ถาเขามีพ้ืนความรูดีสามารถเอาตรงนี้นํามาเปนชาวนามืออาชีพไดเลย เพราะเขามี
วิชาความรูประสบการณชวงของการเปลี่ยนถาย และพอเขากลับมามันเปนรุนที่พอแมเขาหมดวัยพอดี เพราะฉะน้ัน
การตอยอดจะไมขาดตอน และชวงวัยที่เขากลับมาชาวนาวันหยุด สิ่งที่เราเนนก็คือกลับมาปลูกตนไม กลับมาปลูก
พืชอ่ืน ๆ ความสัมพันธระหวางคนรุนลูกกับพ้ืนดินมันจะไมเหมือนกับรุนพอรุนแม คนรุนลูกไมเคยปลูกตนไม ดังน้ัน
โอกาสในการขายที่ดินจึงมีสูงกวาเพราะวาเขาไมเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความผูกพันในพ้ืนที่ สิ่งที่เราเนนใน
เรื่องของการปลูกตนไมหัวไรปลายนา ปลูกใสเขาไปก็จะมีไมผล และเมื่ออายุ 35-40 เขาจะไดเอาตนไมพวกน้ีมา
ทําบานได น่ีคือสิ่งที่เรานํามาแลกเปลี่ยนกัน 

 เรามองวาในอนาคตเรื่องชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร มันตองมาอยูแลว เพราะวารูปแบบปจจุบัน
มันมี ดังน้ันเกษตรกรรายยอยตางคนตางอยูทํายังไงมันก็ไมรอด ตอมาก็คือรูปแบบของเกษตรพันธะสัญญา อันน้ีก็มี
ความเสี่ยง อันที่สามรูปแบบของการรวมกลุมหรือวาสหกรณ แตทีน้ีบทบาทของคนรุนพอรุนแมก็คือตองวางรากฐาน
หรือวาระบบชุมชนใหคนรุนลูกสามารถกลับมาทําแทนที่คนรุนพอรุนแมได ก็จะใชในเรื่องของวันหยุดน่ีแหละ
กลับมาเรียนรู แลวก็เอาความชํานาญความรูแตละอาชีพกลับบาน เราก็ไลกระบวนการ ตั้งแตเรื่องของการรวมกลุม 
เรื่องของการผลิต เรื่องของการแปรรูป รวมถึงการเพิ่มมูลคา ถาแบบน้ีโอกาสการสูญเสียที่ดินก็จะลดลง และตนทุน
ในการประกอบการหรือการประกอบอาชีพของชาวนาก็จะลดลงดวย เพราะวามีการแบงปนการใชทรัพยากรรวมกัน  

เปาหมายในการทํานาผมจะเนนเรื่องนาเปนหลัก อยางแรกชาวนาตองทําพันธุเพาะปลูกไดเอง ทําขาว
ปลอดสารพิษ ขาวอินทรีย  และตองลดตนทุนการผลิต  ซึ่งคนรุนใหมมองไมเห็นวาตกลงตนทุนเทาไร อยางขอมูล
ที่เราไปทําและสรุปมา อันน้ียังไมรวมคาเชานา ตนทุน 3,000 บาท ผลผลิตอยูในเกณฑที่ประมาณ 800-1,000 
กิโลกรัมตอไร กําไรข้ึนข้ันต่ําอยูที่ไรละ 10,000 บาท ถามวาทําไมกําไรสูงเพราะวาทําพันธุขาวปลูกขาย เราเห็น
โอกาสทางการตลาดวาชาวนาที่ทํานาแบบประณีตมีนอยลง แลวชาวนาตองซื้อพันธุขาวปลูก เพราะฉะน้ันการ
ยกระดับรายไดตองมาจากคุณภาพเปนตัวนํา ก็คือทําขาวปลูกขาย ราคาพันธุขาวปลูกจะดีกวาขายใหโรงสีประมาณ 
20%  และการปลูกขาว เราตองรูวามีพันธุขาวอยูทั้งหมด 4 เสนพันธุ ถาเรารูวาขาวที่เราปลูกอยูชั้นพันธุไหนก็จะ
เปนการลดตนทุนดวย 1.พันธุคัด 2.พันธุหลัก 3.พันธุขยาย  4.พันธุจัดจําหนาย ซึ่งถาเราอยูในชั้นพันธุจัดจําหนาย 
เราซื้อไปปลูกแลวก็เก็บทําพันธุไวได 2-3 รุน เราตองเปลี่ยนเพราะวาความแรงหรือความเขมขนในการใหการผลิต
จะลดลงไปโดยธรรมชาติ  ในกระบวนการระบายขาวชัดเจนวาชาวนาตองเอาขาวไปขายที่โรงสี โรงสีใหราคาเทาไร
ก็ตองขาย แตถาทําเปนเมล็ดพันธุ ตลาดเมล็ดพันธุอยูที่ไหน สิ่งหน่ึงที่ผมลงไปในพ้ืนที่พบวาทําไมชาวนาไมแปร
รูปขาวขายเอง เพราะชาวนาเขามีตนทุนในการลงทุนที่สูง ถาเขาอยากแปรรูปขาวขายเอง ตองลดตนทุนกอน
เพราะวาจะไดมีสิ่งที่เขาเรียกวาตนทุนต่ํา ถัดมาเปนความยุงยากของเรื่องการระบาย เรื่องของโลจิสติกส  สิ่งที่ทํา
ใหชาวนาระบายขาวงายที่สุดคือเมล็ดพันธุ ที่เขาซ้ือกันที่ความสวย ในแปลงนาไมมีการปนก็ตกลงซื้อกอนเก็บเก่ียว 
แลวสุดทายถาเขาสามารถประณีตทําเมล็ดพันธุขาวปลูกได การยกระดับไปสูขาวปลอดสารขาวอินทรียจะงายข้ึน
เพราะวาเริ่มมาจากการประณีตกอน 

  กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ ตั้งแตการเอาเมล็ดพันธุดีลงนาและมีการจัดการอยางเปนระบบ ในเครือขาย
เรามีกรณีของสาวที่ทํางานธนาคาร ทํางานตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร สวนวันหยุดก็ทํานา แนวคิดคือการปลูกขาว
อินทรีย ที่มีการสีขาวสดใหมเอาไวขายใหกับคนรูจกั ไมขายไกล ไมขายแพงดวย เพราะบางครั้งเราขายขาวอินทรีย 
ขาวอินทรียกิโลกรัมละ 100 กวาบาท ซึ่งเปนเรื่องของคนไฮโซกินกัน แนวคิดของเราก็คือวาขาวอินทรีย 3 กิโลกรัม 
100 บาทไดหรือไม เพราะวาจะทําใหทุกคนที่จะรวยหรือจนก็ชาง ก็มีอาหารที่ดีกิน อันน้ีเปนความสําคัญที่เรามอง 
เราไมไดตองการวาผลิตขาวอินทรียแลวสงเมืองนอก หรือวาตองขอการรับรองอะไร เราเนนวาราคาที่ยุติธรรม อันน้ี
เราปลูกขาย เชื่อไหมวาตอนน้ีรูปแบบไลฟสไตลแบบน้ีเปนที่ตองการของผูบริโภคเพราะวาเรารูวาใครปลูกขาว รูวา
ที่มาเปนอยางไร เปนการเพิ่มตัวตนชาวนาใหผูบริโภคไดรูจัก แตวาโดยตัวชาวนาเองก็ตองทําหนาที่ดวย  

ภาพที่เราอยากเห็นในงานวิจัย คือเรื่องความมั่นคงทางอาหาร วิธีการทํานาที่นําเสนอคือลดการใชสารเคมี 
เราก็จะไดอาหารดี ๆ กลับคืนมา ตอนน้ีเราก็สงเสริมชาวนาเลี้ยงเปด เก็บไขกิน เปดไลกินแมลง และก็มีกิจกรรม
สัญจร เปนคนรุนใหมที่สัญจรกันอยูที่ประมาณ 200-300 คน เปนวัยรุนที่พาพอแมไปเรียนรูดวย เพราะสวนมากพอ
แมไมเชื่อที่ลูกแนะนํา เพราะเลี้ยงมาตั้งแตหัวเทากําปน จะรูดีกวาเรารุนพอรุนแมไดอยางไร ก็เลยตองไปเรียนรูใน
พ้ืนที่จริง พอเขาไปเรียนรูมันใช เขาก็กลับไปทํา และไมตองพ่ึงรัฐเลย  อยางนโยบายของชาวนาวันหยุด คือ ลด
บทบาทรัฐ เพ่ิมบทบาทลูก เพราะวาคนรุนลูกเปนคนที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับมรดกที่ดิน ถาวันน้ีเรารอรัฐ รัฐจะ
วาอะไรก็แลวแต ผลประโยชนแอบแฝงเขาไป  แตวาคนรุนลูกไดประโยชนโดยตรงจากมรดกที่ดินเปนทุนในการ
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เพาะปลูก ทุนในการเลี้ยงชีพ เราเนนมาก เราจะไมพูดเรื่องการเรียกรอง แตวาเรากลับมามองตัวเองวาเรากําลังทํา
อะไรอยูสําหรับคนรุนลูก  

มีสมาชิกคนหน่ึง อายุ 26 ป จบปริญญาตรี ทํานารอยกวาไร ใชวิธีน้ีเก็บเมล็ดพันธุขาว และเปาหมายที่เขา
ทํานา คือ ขายขาวและตองการซ้ือที่นารอบละ 10 ไร ตอนน้ีซื้อที่ไดเพ่ิมแลว 30 ไร อันน้ีประเด็นที่ผมมองคือเรื่อง
ของความไมเทาเทียมกันในการรับรูขอมูลขาวสารที่จําเปน คนที่รูก็ทํานามีกําไร คนที่ไมรูหรือวาไมเอาไปทําก็
ขาดทุน ขาดกําไรและก็เสียที่ดินเหมือนกัน ก็จะเนนวัยรุน ถารุนน้ีเขาสนใจจะเปนอนาคตของประเทศชาติและ
สามารถเปลี่ยนแปลงปจจุบันไดเลย และอนาคตก็ดีดวย 

 เราเนนสองอยางคือศักยภาพเรื่องขาว ศักยภาพชาวนา ขาวมีศักยภาพพื้นฐานอยูแลว ตั้งแตเรื่องออกราก 
แตกกอ แข็งแรง ตานทานโรค ลดใชปุย ทุกวันน้ีเรามองขามเรื่องศักยภาพเหลาน้ีไป ทําใหเราตองใชปจจัยการ
ผลิตภายนอกเขามา  ถามวาเราใสปุยเพราะอะไร เพราะขาวหากินเองไมไดใชไหม  เราฉีดยาฆาแมลงเพราะอะไร
เพราะขาวออนแอมากใชไหม พอจะออกรวงตองหาฮอรโมนมากระทุงรวงอีก ถาขาวออนแอก็อาจจะเลิกปลูก
เพราะวาเสียเวลา  และศักยภาพของชาวนาจริง ๆ ควรที่จะสังเกต ตั้งคําถาม หาคําตอบในแปลงนา น่ีคือหลักการ
พ้ืนฐาน 

 หลักการเปยกสลับแหงแกลงขาว เราเนน 5 เรื่อง 5 ลด 5 เพ่ิม ประเด็นสําคัญคือ 1 เรื่องของความรุนแรง
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดการระบาดของแมลงเยอะขึ้น และเรื่องปริมาณน้ําจืดไมพอปลูกขาว ซึ่ง
อันน้ีสําคัญมาก อันที่ 2 คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตลาดโลก โลกตองการอาหารที่ปลอดภัย ตอนน้ีอยูในชวง
ปลายของยุคปฏิวัติเขียว  กับการตั้งคําถามถึงวา  ผลผลิตที่เราไดมันปลอดภัยหรือเปลา ตอนน้ีเราเนนอยู 5 ลด ซึ่ง
มากกวาเวียดนามอยู 2 เรื่อง เพราะบริบทเราตางจากเวียดนาม เวียดนามเขามี 3 ลด ลดตนทุนเมล็ดพันธุ ลดการ
ใชปุย ลดการใชสารเคมี เพราะเวียดนามเขาไมไดมีปญหาเรื่องนํ้า แตวาเมืองไทยมีปญหาเรื่องนํ้าคือนํ้าไมพอ      
2  คือคาแรง 300 บาททําใหตนทุนคาจางแรงงานเพ่ิมข้ึน คาแรงกับการใชนํ้าสัมพันธกันเพราะเมื่อใชนํ้าปริมาณ
มากดินจะเหลวลง ทํานายากข้ึน ชาวนาทํางานไมไดก็ตองจางแรงงาน  เม่ือลดการใชนํ้าจะทําใหดินแข็งตัว ชาวนา
สามารถใชแรงงานตัวเองในการทํานาได  

 ทุกวันน้ีชาวนาหนีเขากรุงเทพฯอาจจะกอใหเกิดขอจํากัดทางดานแรงงาน ที่ทําใหมีการเปลี่ยนจากนาดํา
มาเปนนาหวาน ทําใหมีปญหาในเรื่องการใชเมล็ดพันธุเยอะ และทําใหตนขาวแนนข้ึน แมลงเยอะ ตามมาดวยการ
ใชปุยใชยา สิ่งที่เราคนพบตรงน้ีคือ นา 1 ไรเราสามารถใชเมล็ดพันธุแคครึ่งกิโลกรัมในการเพาะปลูก ผลผลิตไม
ตางจากการใชเมล็ดพันธุ 30 กิโลกรัม สําหรับขาว 500 กรัม เราคํานวณนา 1,600 ตารางเมตร ถาเราปกดําเรามีวิธี
ใหมงายข้ึนกวาเดิม นา 1,600 ตารางเมตร ถาเราใชระยะเพาะปลูก 30 คูณ 30 เซนติเมตร คือตีตารางปลูกจะมี
จุดตัดประมาน  17,000 จุด ใชเมล็ดขาว 17,000 เมล็ด คิดเปนนํ้าหนักขาวประมาณ 500 กรัม ซึ่งวิธีการน้ีถาตอบ
โจทยทางงานวิจัยวาแนวโนมคนมีที่นานอยลงแลวยังมีภาระหน้ีสิน สิ่งที่จะทําใหคนมีที่นานอยลงและมีรายได
เพ่ิมข้ึนคืออะไร คือการผลิตเมล็ดพันธุบริสุทธ์ิหรือเมล็ดพันธุชั้นดีซึ่งจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงกวาปลูกขาวขาย
โรงสี หรือการยกระดับไปสูการทํานาอินทรีย ซึ่งขาวเปนที่ตองการของตลาด ตรงนี้จะตอบโจทย อุปกรณพ้ืนฐานก็
ไมตองใชอะไรซับซอน มีตัวตีตาราง เราพัฒนาข้ึนมาในเครือขายเรา เรียกวา ตัวทําตารางตําแหนง สําหรับอุปกรณ
บางคนอาจจะคุนเคยกับนาโยน เราใชหลุมละเมล็ด เราตีตารางและใชตนกลาอายุนอย อยูที่ประมาณ 12-15 วัน 
ปกดําที่จุดตัด ตนขาวจะสามารถแตกกอไดสูงสุดประมาณ 60 รวง ตอ 1 เมล็ด ใน 1 เมล็ด 1 รวงใหผลผลิตขาว
ประมาณ 200 เมล็ด แปลวากําไร 60 คูณ 200 เทากับ 12,000 เมล็ด ซึ่งตางจากวิธีเดิมคือการหวาน 1 เมล็ดลงไป
ในนาคือ 1 รวง ไดประมาณ 120 เมล็ดเทาน้ัน กําไรชาวนาก็มาจากการแตกกอของขาวไมไดมาจากสวนตางจากที่
รัฐบาลให สิ่งน้ีเปนการพ่ึงพาในระดับพ้ืนฐาน   

สําหรับเครื่องมือชวยในการตีตารางที่ผมผลิตข้ึนเพ่ือใหทุกคนลอกแบบไปใชได    การตีตารางมันจะเกิด
รอยตัด 30 คูณ 30 เซนติเมตร ถามวาทําไมเราตองปลูกโดยการจัดระเบียบ เพราะวาตองการใหอากาศถายเท ลด
แมลง แสงแดดสองถึงโคนตน ทําใหขาวสังเคราะหแสงเต็มที่ เพราะที่ผานมาวิถีการทํานาของเราตองทํานาดํา ซึ่ง
เปนที่มาวาชาวนาหลังสูฟาหนาสูดิน ทําใหคนอายุมากทํานาไมได คนหนุมสาวก็ไมอยากลงไปลําบากในนา แต
หากเราใชวิธีการทํานาปาเปา เม่ือตีตาราง เพาะกลาในถุง เอาไปวางตรงจุดตัด  ไมตองกมก็จะทํานางายข้ึน 1 คน 
พ้ืนฐานอันน้ีเราออกแบบมาเปนระบบครอบครัว ครอบครัวหน่ึงอาจจะมีลูก พอ แม 4-5 คน วันหน่ึงไดประมาณ 5 ไร
สบาย ๆ แลวขาวก็แตกกอดี เปนการฝกสมาธิการเดิน สามารถทํานาเปน 100 ไรได  

 ถาเราไมมีเงินซื้อเครื่องจักร หรือมีที่นานอยซื้อแลวไมคุม อันน้ีจะเปนทางเลือกการทํานา เราไมตองขยัน
มากก็ได เราหาวิธีที่สบายข้ึน ผมอยากใหมองเรื่องการเกษตรการทํานาเปนเรื่องสนุก แลวเราจะมีความสุขกับการ
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ทํานา พยายามบอกชาวนาทุกที่ที่ผมไปสอนวาการทํานาเหมือนเลี้ยงลูก อยาไปเลี้ยงดีเกินไป เลี้ยงดูดีจนทําอะไร
ไมเปน ขาวก็เหมือนกัน ขาวตองปลอยใหโตโดยไมตองไปดูแลดี เพราะวาเดี๋ยวจะเปลืองตนทุนคาปุยคายา ตองให
ออกหากินเอง แลวเราแบงวิธีการลดตนทุนทํานา แบงเปน 3 สี คือทํานาแบบเคมี ทํานาแบบชีวะ   ทํานาแบบ
ฟสิกสหรือแบบกล เคมีคือเปนอะไรที่ซื้อมาแลวใชหมดไป ก็เหมือนผงซักฟอก ยาสระผม ใชหมดก็ไปซื้อมาใหม 
เพราะชาวนาทําเองไมได พวกยาเคมี ยาฆาหญา ยาฆาแมลงไมมีใครลอกเลียนแบบทําเองได พวกน้ีกําไร 1,000 
% ไมแปลกที่ทาํไมเขาถึงทําการตลาดเพราะกําไรเยอะ ถาเปนระบบชีวะคือดูแลวตอยอดทําซ้ําได อยางเชน แหน
แดงเปนปุยพืชสด ลดการใชยา ลดการใชปุย และเปนอาหารเปดไดดวย อยางเปดซื้อมาเพ่ือจัดการหญาแลวก็ออก
ไข กินแมลง อันน้ีบอกลูกหลานได ระบบผลิตเองได และวิธีการคือพวกเครื่องมือเขาพัฒนาเครื่องมือใหงาย อยาง
นอยเอาไปดูเปนแบบ และสามารถพัฒนาทําข้ึนมาได อุปกรณเก็บหญาเราก็มี ซึ่งเราไมตองใชยาเลย ถาเราเห็นวา
อะไรมาแลวหมดไปน้ันคือตนทุน แตถาอะไรที่เราใชแลวยังอยูกับเราน้ันคือการลงทุน ถาเปนแบบน้ีเราจะไมจน  

อุปกรณเก็บหญาเราปลูกขาวไวเปนแถวเปนแนวระเบียบ ทําใหเราเก็บหญางายข้ึน เราจะไดไมตองใชยา
ฆาหญา เราจะปลอยใหดินแหงแตกระแหงขาวแตกกอดี โรคและแมลงจะไมคอยมี บางทีชาวนาไมคอยเขาใจวา
ทําไมตองไปใชยาฆาแมลงเยอะ ก็เพราะขาวแชนํ้าตลอด แตพอดินแหงปลายขาวจะชี้ข้ึน แดดจะสองถึงโคนตน 
พวกแมลงที่เคยวางไขไวจะโดนพวกมดกิน เม่ือแมลงปอมาเราเอาเปดวิ่งเขานา แมลงเพลี้ยออนจะหนีข้ึนยอดแลว
แมลงปอจะกินเอง พวกแมลงมุมชักใยไวเก็บแมลงกิน ตรงน้ีเราทํากันเองในเครือขาย เราทําเราเก็บรูปใหเห็น
ชัดเจนวาอะไรคืออะไร  อะไรคือธรรมชาติ อะไรคือระบบนิเวศในนาที่แทจริง 

 ผมไมเนนเรื่องการทํานํ้าหมักนํ้าชีวภาพทั้งหลายเพราะวาจะเสียเวลาและไมรูวาไดผลจริงหรือเปลา เรา
เลี้ยงใหธรรมชาติมันพัฒนาไปเอง บางคนบอกวาไมใชแลวสารเคมี แตทํานํ้าหมักเยอะมากหลายสูตรจําไมหมด
ดวย ดีที่สุดคือถาขาวออนแอมากก็เลิกปลูก ใหมันสูชีวิตไดดวยตัวเอง เคยถามชาวนาวาปกติพวกเพลี้ยออน พวก
แมลงอยูที่ไหน ชาวนาบอกอยูบนกอขาวและมีนํ้าขังใบก็จะชี้กม พอใบขาวกมเพราะใบมันหนักนํ้า ใบจะปกกมกวัก
โรคแมลงมาหาตัวเอง เม่ือเราปลอยใหแหง ใบขาวจะชี้ตั้ง แตโดยธรรมชาติแมลงจะลงหลังจากหวานปุยแลว
ประมาณ 2-3 วัน เพราะขาวเริ่มดูดปุย ตนขาวเริ่มอวบ ชาวนาก็ตองฉีดยาฆาแมลงอีก ถามวาไปฉีดที่ไหน แมลงอยู
ที่โคนตอขาวแตชาวนาฉีดยาที่ใบ ยามันก็โดนแค  1 % วิธีการไลแมลงที่ดีที่สุดคือใหแสงแดดสองไปที่โคนตน น่ี
คือกลไกธรรมชาติที่เลาใหฟง และมีเครื่องมือในตัวน่ันคือ ตัดหญาในรองนา เราก็ไมตองใชยาอีก 

 

ชวงซักถามจากผูเขารวม 

ผูเขารวม :  สิ่งที่เครือขายชาวนาวันหยุดนําเสนอเปนสิ่งที่นาสนใจ โดยพยายามศึกษาหาขอมูลอะไรคือสาเหตุ
ของปญหาไมวาจะเปนทางธรรมชาติ ตนทุนในการผลิตหรือวาปญหาเรื่องแรงงาน ในสวนของเครือขายพวกเรา 
แถวภาคกลาง ยังวนเวียนอยูกับปญหาเปนหน้ีสินคอนขางสูง เราไมสามารถที่จะผาทางตันออกมาได ถาเกิดมีพ่ี
นองสนใจในการที่จะรวมเรียนรู และนําเอาไปใชในพ้ืนที่ สามารถมารวมพูดคุยกันได และในสวนของพ่ีนองภาคใต
เทาที่ทราบพ่ีนองปลูกยางพารา และมีนาเหมือนกันแตก็เปลี่ยนจากนาเปนอยางอ่ืนแลว เพราะมีปญหาเรื่องพวกหนู
ที่มากินขาว ทําใหไมไดผลผลิต ไมทราบวาเคยมีประสบการณตรงนี้ไหมของเครือขายชาวนาวันหยุดที่พ้ืนนาเปน
พืชสวน ถาจะกลับมาทํานาอีกมีลักษณะที่จะทําไดไหม 

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด: มีกรณีพ้ืนที่อยูที่อําเภอแมสอด จ.ตาก ทํานาโดยการปลูกขาวไร เราก็
จัดระเบียบในการปลูกเหมือนกัน เราใชวิธีการปลูกโดยการตอกหลุมหยอด และหาเครื่องมือการกําจัดหญา
เหมือนกัน ถาหนูระบาด วิธีหน่ึงคือเอาข้ีแพะมาวาง เขาบอกวาถาเอาข้ีแพะมาวางหนูจะหนีไป ผมยังไมไดพิสูจน 
แตวาชาวนาที่เขาทํากันมาบอกเลาผมมาอีกที เดียวยังไงจะขอไปพิสูจนกอน 

ผูเขารวม: สงสัยวาขาวไมใชพืชนํ้า แลวหญาไมไดนากลัว อยากใหชวยขยายความตรงนี้ใหเขาใจ 

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด: สาเหตุที่ขาวไมใชพืชนํ้าเพราะชนิดของขาวมีตั้งแตขาวไร ขาวนา 
และขาวข้ึนนํ้า ถาสังเกตขาวดี ๆ ขาวที่แชนํ้าตลอดจะไมแตกกอ เหมือนเลี้ยงลูกถาเลี้ยงดีเกินไปก็ไมตองออกราก
หากิน ตอนน้ีเราปลอยใหขาวอด ฉะน้ันมันจะดิ้นรนออกรากใหม การออกรากใหมคือการเพ่ิมพ้ืนที่หากินและจะแตก
กอใหมาก น่ีคือขาวที่ข้ึนนํ้า ที่แชนํ้าไวก็เพ่ือเอาไปปลูกในนํ้า ก็ไดผลผลิตเหมือนกันแตไดนอย แตวาในนาจะไมมี
หญา แตเราบอกวาปลอยใหแหงแลวหญาจะข้ึน เราก็ตองมีวิธีกลในการกําจัดหญา เชนอาศัยวิธีผสมผสานมีตั้งแต
แหนแดงที่เอาไวปลูกหนาดิน มีเครื่องกลเก็บหญา มีเปด เปนเครื่องมือผสมผสาน เปนการพรวนเพ่ิมออกซิเจนใน
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รากขาว และวิธีการดูนํ้าใตดินเราก็ตองใชทอ ถาดูดวยตาเปลาเราก็จะไมรูวามีนํ้าอยูใตดินเทาไร พอแหงชาวนาที่มี
ตนทุนเรื่องนํ้ามัน เห็นนาแหงก็สูบนํ้าเขานา เชื้อโรคก็มาวนเวียนอยูแคน้ีเอง หากเราปลอยใหดินแหงไป 15 
เซนติเมตร เพราะรากขาวเฉล่ียยาว 18 เซนติเมตร ถาเราดึงตนขาวข้ึนมาจะมีแคตนกับรากข้ึนมา แตวาไมมีดินติด
ข้ึนมาดวย ถาเราถอนข้ึนมาแตตนกับราก แสดงวากินปุยคือเพราะระบบรากไมไดลงไปไมไดยึดหาอะไรในดินกิน
เลย รากขาวยาว 18 เซนติเมตรตองปลอยใหแหงและลอรากลงดินไปอีก อันน้ีคือกลไกการทํางานของชีวิตที่
เรียกวาขาว 

ผูเขารวม: มีการรวมกลุมกัน 5 คน จะทํานาอินทรีย มีนายทุนใหที่นาทําตอนน้ีก็กําลังทํากันอยู ดีที่มาไดแนวคิด
เรื่องนาปาเปา เพราะหากไปจางรถดํานาเขาทําไมเต็มพ้ืนที่ ทําใหทางกลุมตองลงไปดํานาเพ่ิม จึงคิดวาการทํานา
ปาเปาดูนาสนใจ 

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด: การทํานาปาเปา คือการดํานาแบบมีเปาหมาย เห็นเปาแลวก็ปา แบบน้ี
ทํานาไมพลาดเปาทําแบบมีเปา เราเนนเรื่องของการลงแขก คือถาพ้ืนที่ตรงไหนมีกิจกรรม ขอใหบอก ชุมชนไหนมี
กิจกรรมขอใหบอก เพราะวามีคนเมืองอยากจะทํานาเพ่ือที่จะไดใหลูกมาเรียนรูดวย 

ผูเขารวม: ในเชิงของการแลกเปลี่ยน วันน้ีแนวทางของชาวนาวันหยุดเปนหน่ึงในเชิงทางเลือก แตไมรูวาจะเปน
ทางออกหรือเปลา เพราะวาสิ่งหน่ึงที่สําคัญสําหรับสภาเครือขายฯ(สค.ปท.) คือการแกไขปญหาวิกฤตหน้ีสิน
เพราะวาเขาอธิบายตัวเองวา เปนคนที่มีชนักติดหลังอยู  การที่จะกาวไปทํางานในเชิงเทคนิคไมแนใจวาจะทําได
หรือไม แตวาสิ่งหน่ึงที่เขามองเห็นคือความรูคือสิ่งจําเปน ซึ่งสิ่งที่ชาวนาวันหยุดไดนําเสนอมาเปนเรื่องที่นาเอาไป
ทําและสรางพ้ืนฐาน แตในสวนหน่ึงของลักษณะของชาวนาวันหยุด ประสบการณในกลุมคนเปนหน้ีสามารถทําได
หรือไม 

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด: คนเปนหน้ีบางคนเปลี่ยนชีวิตตัวเองสุด ๆ ลองแบบสุด ๆ มาแลว ลอง
ไมใสปุยมันจะตายไหม แตกอนที่จะไมใสปุยก็ตองไปลดเมล็ดพันธุกอน พอไปลดเมล็ดพันธุตองมาตีตารางปลูก
ขาว จะเปนการตอบโจทย ถาเริ่มตนชาวนาบอกวายังซื้อเมล็ดพันธุอยู เดิมทีไปซื้อมาไรละ 30 กิโลกรัม ๆ ละ 25 
บาท รวม 750 บาท วันน้ีไปซื้อเมล็ดพันธุ ขอซื้อแคไรละครึ่งกิโลกรัม ลดตนทุนไปเยอะ แตวาตองประณีตในการ
ทํานา ถาบอกวาเปนหน้ีตองขยันดวย มีถาดก็มาเพาะเมล็ดพันธุขาวใสถาด ถาดละเมล็ดดถาดละเมล็ด เรามีความ
พยายามตรงนี้ไหม ถาไมมีความพยายามตรงนี้จะทําไมได เพราะวาสิ่งที่เพาะลงไปมันตองงอกข้ึนมาแน ๆ ถาซื้อมา 
หวาน 30 กิโลกรัมไมรูจะข้ึนหรือเปลา ขาวพันธุจะปนกันไหม ผมไมมีเง่ือนไขที่จะบอกวาจะเริ่มจากศูนยหรือวาติด
ลบ แตขอใหเขาใจและพยายามแคน้ัน พันธุขาวซื้อก็ไดหรือจะไปขอเขาก็ได กําครึ่งกําเพ่ือเอามาเพาะดีแนนอนแต
ตองประณีต รับรองดีกวาปลูกขาวขายโรงสี 

ผูเขารวม:  จากขอมูลงานวิจัย จะเห็นวงจรหรือวาโครงสรางของชาวนารุนเดิมหรือชาวนามืออาชีพที่ไมไดใชของ
ชาวนาวันหยุด จะอยูในวงจรของภาวะหน้ีสิน แตการที่จะหลุดออกมาไดก็ตองเดินออกมาอยูอีกวงจรหนึ่ง ที่มัน
อาจจะเปนทางเลือกทางรอดในลักษณะน้ัน  

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด: เรามีเครือขายมืออาชีพเอาไวใหศึกษาจริง เชนในพ้ืนที่เพชรบุรีหรือวา
ในอยุธยา วันกอนเพ่ิงไปอบรมที่อําเภอนครหลวง เอาความรูไปใหเขา ถาเอาความรูไปใหแลวเขารูสึกวาความรูมัน
ตอบโจทยเขามีหนาที่ตองทํา เราไมไดมีหนาที่ไปอุมไปเข็น แตวาพวกเขาตองทําไดดวยตัวเอง ขาดเหลืออะไรเรา
ก็เปนพ่ีเลี้ยงให น่ีคือวิธีการทํางานของเครือขายชาวนาวันหยุด อยางที่เพชรบุรีถาจะทําก็รวมกลุมกันมา จะจัดองค
ความรูอันน้ีใหพรอมดูคิวและไปใหความรู ไมมีคาใชจายอะไร ขอแคเพียงคุณตั้งใจ และชาวนาตองทําแปลงนาใน
พ้ืนที่สาธิตโดยใชเวลาแค 4 เดือน จะรูวาที่ทําไปใชหรือไมใช ไมใชก็เลิกทํา แตถาใชคุณก็จะไดเมล็ดพันธุดีไว
ปลูกตอ คือ ถามีนํ้าตลอด เซลลขาวมันจะเตง มันจะลอพวกแมลง แตพอแหงแลวเซลลมันจะกระชับ พอเซลล
กระชับแมลงจะเจาะไปในลําตนขาวไมได ขณะเซลลยังแข็งแรงคือดูงาย ๆ ขาวเปนพืชลมลุก แตถาตนไมเปนไม
ยืนตน มันผานรอนผานหนาวมาเกิดวงป ก็คลาย ๆ กัน เพราะผานรอนผานหนาวมามันจึงแข็งแรงถาอันไหนไม
แข็งแรงก็เลิกปลูก 

ผูเขารวม: เม่ือเรามองชาวนาของอยุธยาและเพชรบุรี ในเรื่องอายุ ชาวนาอยุธยาเฉล่ียอยูที่ 62 ป เพชรบุรีอยูที่ 60 
ป ลูกหลานเกษตรกรดูจะผันตัวไปทํางานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ตอนน้ีชาวนาเพชรบุรีลดลงอัตรา 1 ใน 3 ของ
ชาวนาที่มีอยู ในขณะที่คนไปรับจางภาคอุตสาหกรรมเริ่มเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 32 อยากจะถามประสบการณ
ชาวนาวันหยุด ถึงการเปรียบเทียบกัน 2 แหง ระหวางอยุธยากับเพชรบุรีวาลูกหลานที่จะมาชวยทํานาตอนน้ีแทบจะ
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ไมมี อยากจะถามประสบการณที่ชักชวนคนรุนใหมใหเขาสนใจที่จะทํานาวันหยุดกับกลุมชาวนาในชวงแรก ใหกลุม
ลูกหลานสนใจ ทําอยางไร 

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด:  ประสบการณทําอยางไร ตองทําใหคนเหลาน้ีเขามีความอยากเรื่อง
เกษตรกอน อยางผมก็จะไปหาพริตตี้คือทอ พอพริตตี้มา ทุกคนสงสัยวาทอน้ีคืออะไร อยากจะรู ตองเริ่มจากการ
สงสัย  ทุกคนมาเพราะทอ อยากรู ทุกคนก็จะสงสัย ทุกคนตองมีการเรียนรูและจะมาดู มันเกิดสิ่งที่เขาเรียกวาแรง
บันดาลใจ แลวเอาไปบอกพอแมเพราะสิ่งที่ผมเห็นคือ คนรุนลูกเขารักพอแม แตเขาไมรูวาจะชวยพอแมออกจากวัง
วนเดิม ๆ อยางไร เพราะเขาไมคิดวาการปลูกขาวจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม ๆ แตผมนําเสนอแคทออยางเดียว สิ่งที่
เขาอยากรู แลวเราก็เอาความรูที่เรามีทุกอยางดาวนโหลดใหหมดเลย ไมมีซื้อ ผมไมมีหนังสือขาย ดาวนโหลดได
หมด แลวพอเขาอยากลงมือ เราก็จะมีชาวนามืออาชีพเปนที่ปรึกษาในพ้ืนที่ ที่เพชรบุรีและอยุธยาเราก็มี คือผม
อยากใหชาวนากลุมปจจุบันลงพ้ืนที่ไปดูของจริงวามันทําอยางไร ตองสัมผัสพ้ืนที่จริง พอเขาเริ่มคุนเคยแลว ตอไป
ก็ใชกุศโลบายตองลองทําในพ้ืนที่ดูกอน เริ่มจากแปลงแรก ผมไมไดจะตองพ้ืนที่ 300-500 ไร เราตองเก็บทีเดียว
ทั้งหมด ไรเดียวก็ได ที่ทํารูปแบบน้ีกอนก็เกิดจากการเรียนรู คนรุนใหมสิ่งที่เขาอยากกลับไปทํานาเพราะอะไร มี 2 
ขอแคน้ันเอง หน่ึง สะดวกสบาย สอง รายไดดี อาชีพเกษตรก็ตองตอบโจทย 2 ขอน้ีใหได วาทํายังไงใหสบายข้ึน
จากเดิมตองหลังสูฟาหนาสูดิน เราก็เปลี่ยนใหมวิธีการทํานาปาเปา งายข้ึนแลวถามวาคนรุนใหมกลัวอะไรกลัวตาย
เหมือนกันระหวางฉีดสารเคมีกับใสปุย เสียสุขภาพหมด ถาคุณไมอยากฉีดยาฆาหญา ยาฆาแมลง เรามีอุปกรณ 
เครื่องกลเก็บหญาให มันก็ทํางานสะดวก พ้ืนที่อําเภอนครหลวงอยูตรงเลยโรงสีสามปลองไปหนอย เพชรบุรีอยูแถว
โพธ์ิพระ  

ผูเขารวม:  เรื่องของชาวนาวันหยุด ไดยินขอดีแลวก็อานขาวมาเยอะ อยากจะทราบเก่ียวกับขอเสียหรือขอควร
ระวัง อยางเชนการทํางานดวยสารเคมี ขอเสียตอนน้ีคือขาวตองการสารเคมีตลอด ไมทราบวาถาตองการจะทํานา
แบบชาวนาวันหยุด มีขอระวังอยางไรบางไหม 

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด:  วิธีที่ตองบอกชาวนาเวลาที่เขาใชสารเคมีปลูกขาว อันแรกคือ ดินไม
โปรง ดินแนน อันที่ 2 คือนาใชเครื่องจักร ดินแนนไมอุมนํ้า รากใบก็ไมออก และดินเค็ม ดินเค็มคือความเขมขนของ
เกลือสูง เพราะฉะน้ันตองใชนํ้าปนเกลือเพ่ือใหมันละลาย ขอจํากัดมีอยู 3 ขอ คือดินที่ไมเหมาะคือทรายจัด ดินเค็ม
เพราะสิ่งที่เราตองใชคือกระตุนใหรากของขาวออกมา แตพอเรารูเง่ือนไขวามันออกรากไมได แปลวาวิธีการที่เราใช
ไมไดผล ก็จะตองกลับไปเรื่องของการปรับปรุงดินเรื่องเดียว 

ผูเขารวม:  มีวิธีการที่จะทําใหรุนพอรุนแมเขาทําได โดยเขาถึงดวยตัวเขาเองหรือไม 

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด:  ตอนน้ีผมยังวางกุศโลบายไวอยางเดียวคือ อยากใหลูกกับพอแมคุย
กันเรื่องการทํานา พอแมอยากรูก็ไปบอกลูกใหลูกศึกษา หาขอมูลให แลวก็ไดมาทํารวมกัน ผมเคยคิดวาจะเอา
ระบบการสงเสริมน้ีไปผานระบบรัฐซึ่งรัฐไมรับ ตอนน้ีคนที่รับเรื่องน้ีคือกรมชลประทาน กรมชลประทานจะเอาเรื่องน้ี
ไปสงเสริมในพ้ืนที่ชลประทาน แตนอกพ้ืนที่เขตยังไมไดทํา เพราะวาเรื่องน้ีมันประหยัดนํ้าในการทํานาได 30% 
เขาก็เลยสงเสริมแตหนวยงานการสงเสริมการเกษตรไมติดตอมาเลย ตอนนี้กรมชลประทานไดประโยชนในการ
ประหยัดนํ้าเพราะนํ้าจะไมมี ก็เลยเอาเรื่องน้ีไปสงเสริมเรื่องนาปาเปา 

ผูเขารวม:  อยากถามวาสิ่งที่ชาวนาวันหยุดนําเสนอ เรื่องของเปยกสลับแหงแกลงขาว คิดวาชาวนาเขายังไม
อยากเปลี่ยนทันที คนเขาทํานาหวานมาเคยใชเมล็ดพันธุ 30 กิโลกรัม วันน้ีจะใหเราหวานเมล็ดพันธุ 500 กรัม เขา
จะมีความรูสึก คนที่แกกวาคือเขาจะกลาเปลี่ยนกันเหรอ ถาอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมชาวนาสมัยเกา ตองทํา
อยางไร 

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด: ที่ดีที่สุดก็คือการทําแปลงนาปลูกเปรียบเทียบ คือชาวนาสวนใหญเขา
คิดวามีนา 50 ไร เขาจะทําวิธีเดียวทั้งหมด 50 ไร ผมพยายามบอกวาแบงสัก 5-10% ในพ้ืนที่ที่มีอยูมาลองปลูก
ดวยวิธีน้ี เพ่ือที่จะไดเอาเมล็ดพันธุมาไวใชในรอบหนา แตถาเขาไมคิดจะแบงสวน และยังทําแบบเดิมทั้งหมดเราจะ
เปลี่ยนเขายากมาก 

ผูเขารวม: การเตรียมดินกอนการปลูกขาวแนนอนวาถาชวงฤดูฝน หญาจะข้ึนมาเยอะมาก แลวเรามีวิธีการไหมที่จะ
ลดหญาตรงน้ี ควรจะกลหญาหรือทําอะไรกอน 
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สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด: ถาคุยเรื่องหญา ตองคุยใหครบวงจร 1 หญามันมาทางลม นารกพอมี
ลมก็จะพาเมล็ดหญาไปตกอยูที่แปลงนา วิธีการคือ อันที่ 1 ตองมีแนวกันลม คือตนไม คือปาลอมนา อันที่ 2 หญา
ที่มากับนํ้าเพราะชาวนาพอเก่ียวขาวเสร็จจะทิ้งนํ้าลงคลอง เพราะฉะน้ันจะมีเมล็ดหญาตามไปดวย เสร็จแลวชาวนา
ก็สูบนํ้าในคลองเขามาใชอีก ถามวาทําอยางไร ก็ตองไปหาตาขายมาวางดักเมล็ดหญาไวกอนสูบนํ้าเขานา ซึ่งสวน
ใหญชาวนาไมทํา อันที่ 3 ตองทําแทงหญากอนออกรวง คืออยาใหหญามีทอง ถาเห็นมันข้ึนตองรีบเก็บ  อันที่ 4 
หามทํานาแบบแชนํ้าตลอด หลังเก่ียวขาวเสร็จหามหมักนา เพราะชาวนาสมัยน้ีนิยมหมัก ซึ่งการหมักทําใหเมล็ด
หญาที่มีอยูแลว พอไปแหงในระยะขาวแตกกอหญาก็จะข้ึน ก็ตองใหหญางอกนอกฤดูที่ปลูกขาว แลวพอเราปลอย
แหงตอนหลังจากที่เราเพาะปลูกแลว หญาจะเยอะมาก เปนเรื่องของการจัดการทางเทคนิคแคน้ันเอง แตเรื่องพวก
น้ีเกษตรกรจะไมคอยทํา 

ผูเขารวม: ถาจะอยากทําแปลงสาธิต ดวยจํานวนขาว 5 กิโลกรัมตอไร ควรที่จะทําแบบวิธีไหนระหวางการหวาน
หรือวิธีการตีตารางแบบชาวนาวันหยุด 

สุภชัย ปติวุฒิ  เครือขายชาวนาวันหยุด: ถาเรื่องนาหวาน แกปญหาไมรูจบบอกตรง ๆ เลย  ไปทํานาแบบปา
เปาดีกวา  จะไดแตเมล็ดพันธุที่บริสุทธ์ิ โอกาสการทํานาอินทรียจะไวข้ึนสําหรับคนที่มีที่นานอย เวลาเลือกแปลง
สาธิตสวนราชการเขาเลือกแตคนที่มีแปลงนานอย 4-5 ไร หลักการและเหตุผลคือคนที่มีที่นานอยเขาตองดูแลเอา
ใจใสนาดวยแรงงานตัวเองมากกวา เพราะฉะน้ันเขาเลือกเรื่องคุณภาพมากอน แตถาเขาผานเกณฑน้ีแลวเขาก็
สามารถหาเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกเองไดเหมือนกัน โจทยงานวิจัยคือคนสวนมากมีพ้ืนที่นานอยลง ถามีที่นานอยลงแลว
ภาระหน้ีสินทวีคูณเพ่ิมอีก ทั้งเรื่องของผลประโยชนและคุณภาพตองมาคูกัน 

กฤษดา ขุนณรงค นักวิจัยพื้นที่ภาคใต :  ชุมชนดั้งเดิมบนเทือกเขาบรรทัดกอตั้งมาตั้งแต พ.ศ. 2460 เทาที่เรา
มีหลักฐาน แลวก็ปจจุบัน พ้ืนที่ตรงนี้ ถูกประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับซอนทั้งชุมชน ทําใหไมม่ันคงเรื่องที่อยู
อาศัยหรือวาพ้ืนที่ทํากิน ก็เปนปญหาที่จะนํามาสูเรื่องของความมั่นคงทางอาหารในวันน้ี ระบบเกษตรในไรเหนือ 
ดั้งเดิมคือเปนสวนสมรม ยังไมมีการปลูกยางพารา ฉะน้ันหลัก ๆ คือมีลักษณะเปน หมาก ทุเรียน ไมผล มังคุด 
หลังจากมีการนํายางพาราเขามาโดยสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเม่ือป 2534  มีการปรับเปลี่ยนเปน
สวนยางเชิงเดี่ยวเพิ่มมากข้ึน แมจะอยูในเขตอุทยานฯ ซึ่งทําใหชาวบานปลูกยางพาราในลักษณะเชิงเดี่ยว คือพ้ืนที่
สวนสมรมจะถูกเปลี่ยนเปนสวนยางเชิงเดี่ยวในลักษณะทํานองน้ี แตสวนยางที่ไรเหนืออาจจะตางกับสวนยางทั่ว ๆ
ไป จะมีพืชคลุมดิน พืชอาหารกินไดทั้งหมด จะไมใชสารเคมีในการปราบวัชพืช เปนสิ่งที่เราเห็นวา เชิงเดี่ยวก็จริง
แตวาก็มีแหลงอาหารที่หลากหลาย ที่สํารวจพบ คือ 243 ชนิด แบงเปนพืชที่ข้ึนเอง 100 ชนิด เปนอาหารที่ชุมชน
ใชกินใชประโยชน ระบบเกษตรอีกอันหน่ึงซึ่งเขาใจวาเปนชวงของการเปลี่ยนผาน ชวงการสงเสริมโดยกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางถูกระงับไปเพราะในเขตอุทยานแหงชาติ หามไมใหมีการปลูกยางพารา ชาวบานก็มีการ
ปรับเปลี่ยนเปนปลูกยางควบคูไปกับการปลกูผลไม  

 เราจึงเห็นวาแบบน้ีเปนการปลูกแบบผสมผสาน ตอนแรกเปนยางควบคูกับมังคุด อันที่สองเปนยางปลูก
ควบคูกับทุกอยาง สับปะรด มัน กลวย เปนสวนสมรมธรรมชาติใหมในไรเหนือ ปจจุบันน้ีแนวโนมของการทําสวนสม
รมแบบสรางใหมจะเยอะมากขึ้น เพราะจากการสํารวจพ้ืนที่ทั้งหมด บานไรเหนือมีทั้งหมด 179 ครอบครัว มีที่ดินทํา
กินประมาณ 5,000 ไร เฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 30 ไร  เปนสวนยางพาราเชิงเดี่ยวทั้งหมด  80% พ้ืนที่ที่เราไป
ทําการสํารวจมีพ้ืนที่ลักษณะที่เปนสวนสมรมแบบดั้งเดิมมากกวา มีที่เปนการผสมผสานอยูเหลือ 20% สะทอนวา
จริง ๆ แลวในชุมชนเขตปาเทือกเขาบรรทัดสวนแบบเชิงเดี่ยวไดเขาไปมีอิทธิพลมากเหมือนกัน อยางที่เราเคยบอก
วาจริง ๆ เราทําสวนแบบผสมผสาน สวนสมรมดั้งเดิมอาจจะอธิบายไมไดทั้งหมด น่ีคือขอเท็จจริงที่เราคนพบเปน
พันธุพืช 243 ชนิด ที่เปนพืชอาหารเปนพืชปา 144 ชนิด เปนผลไม 52 ชนิด มีพืชอาหารที่มีสรรพคุณทางยาอีก 47 
ชนิด สวนใหญพืชเหลาน้ีจะพบในแปลงเกษตรไมไดพบในปาสมบูรณ  พบเยอะที่สุดคือในแปลงที่เปนสวนยาง
เชิงเดี่ยว เน่ืองจากสวนยางเชิงเดี่ยวจะเปนที่โลงที่มีแสงสวาง พืชอาหารก็จะข้ึนเยอะ แลวก็ประกอบกับไมไดใช
สารเคมี จากการสํารวจพ้ืนที่ 5,000 กวาไร มีใชสารเคมีแค 34 แปลง จึงยังคงเปนวิถีที่ดํารงไวอยูในไรเหนือ 
เพราะวาชุมชนน้ีอยูในพ้ืนที่ตนนํ้าเขตอุทยานฯ แลวชุมชนเองก็มีกฎกติกาที่จะจัดการพ้ืนที่ใหสมบูรณ ไมใชสารเคมี  

กิมอัง พงษนารายณ:  

 คําถามของอาจารยพิชญที่ถามวายังเปนชาวนาอยูหรือเปลา ถาชาวนาหมายถึงวามีที่นาเปนของตัวเอง ไถ
นาเอง หวานขาวเอง ถาเปนตรงน้ันจะหายาก แตถาบอกวาชาวนาคือคนที่ไปไถนา หวานขาวแลวก็เก็บเก่ียวขาวใน
นา ตอนน้ียังมีจํานวนมากอยูเพราะวาสวนใหญเชานา แตถาบอกวาชาวนาตองเปนเจาของนาเองจะนอยมาก สวน
วันน้ีเจาของนาไมใชชาวนาอยางที่อาจารยพูดเมื่อซักครูตรงเลย เพราะเจาของนามีนาแลวไมไดทําเอง ไมไดรับ
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ความเสี่ยงเลย สวนวันน้ีการสูญเสียที่ดินมีการกวานซื้อที่ดิน แตกวานซื้อไปแลวทํานาหรือปลาก็ไมใช แตเอาไป
จัดการไปปลอยเชาหรืออีกวิธีหน่ึงคือกวานซื้อไปเพ่ือเก็งกําไร ที่ชัยนาทมีการกวานซื้อที่นาไวเปน 100-200 ไร
หรือแมแตเปน 1,000 ไร แตวาคนที่ซื้อไมใชคนในจังหวัดชัยนาทแตจะเปนคนนครชัยศรี เปนคนนนทบุรี เปนคน
ปทุมธานีสวนใหญ เปนแบบน้ีหมดเลย  

 มีลุงคนหน่ึงบอกวาทํานาอยู 10 กวาไรถามวานาลุงหรือเปลา ไมใชเขาเชามีของตัวเองแค 5 ไรเชาเขาตั้ง 
10 กวาไร ถามวาเจาของนาเขาอยูที่ไหน เขาอยูกรุงเทพ แตไมรูตรงไหน เพราะฉะน้ันก็บงบอกไดวาวันน้ีการกวาน
ซื้อเพ่ือเก็งกําไร เม่ือประมาณไมถึง 10 ปที่ผานมาที่นาอยูที่ราคาไรละ สองหมื่นกวาบาท เปนที่ไรมันแลวก็ทํานา
ไดบางสวน ตอนน้ีลองไปดูเม่ือตนป ไปตรงน้ันมาเขาบอกวาที่ดินตรงน้ันไรละแปดหมื่นกวาบาท จากไรละหมื่นกวา
บาทสองหม่ืนกวาบาทเปนไรละแปดหมื่นกวาบาท เปนที่ดินซื้อแลวเก็งกําไรมูลคาเพ่ิมข้ึนสูงสุดภายในไมก่ีป   

 การสูญเสียที่นาของพวกเราชาวนาวันน้ีโดนธนาคารเจาหน้ียึดทรัพยแลวประกาศขายทอดตลาดซึ่งอันน้ัน
ราคาต่ํามาก อยางนาของตัวเอง ตอนน้ีประเมินอยูที่ไรละหกหม่ืนแตขายจริง ๆ ไรละแสนสอง แตวา ธกส. ประเมิน
ใหกูเงิน สามหม่ืนครึ่งหน่ึงของราคาประเมิน 

 จากเงินที่กูเขามา  80,000 บาทก็ผอนชําระเขาไปเหลือ 30,000 บาท แตวันน้ีดอกเบ้ียอยูที่ 40,000 กวา
บาท เงินตนเทาน้ี แลวถาเกิดมีการยึดทรัพยแลวขายที่ดินวันน้ีการขายที่ดินคือเม่ือกอน 50% ของราคาประเมินคือ
ขายไรละ 30,000 บาท จากนาเราไรละ 120,000 บาท แตเห็นวาหลักเกณฑใหม ไมรูจะนาดีใจหรือเปลาข้ึนมาเปน 
70% ของราคาประเมิน ก็จะขายไดมากกวาเดิมอีกหนอย คือนายทุนที่ไปกวานซื้อที่ดินจากกองบังคับคดีซื้อได
ราคาถูกมาก แลวก็ยังมีการเก็งกําไร นายหนาไปน่ังชูปาย ที่แปลงน้ีราคาไรละ 100,000  บาทซ้ืออยูที่ 30,000-
40,000 บาท เสร็จแลววางเงิน 50,000 หรือ 80,000 บาทแลวมีนายหนาอีกคนหน่ึงมาซื้อ วันหน่ึงแคน้ีแคยกปาย
เฉย ๆ กลายเปนที่ดินที่เราใชประกอบอาชีพการเกษตรหรือวาเปนแหลงอาหารของเรา กลายเปนสนิคาที่ขายดีที่สุด
แลวมีกําไรงามที่สุด 

  เพราะฉะน้ันทําใหมีแนวโนมสูญเสียที่ดินสูงข้ึน และเพราะปจจัยเศรษฐกิจดวย  องคกรที่พวกเรา 
เคลื่อนไหวกันอยูตอนน้ีอยูภายใตกองทุนพ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร กอตั้งข้ึนมาตั้งแตป 2542 ถือวาเปนหนวยงาน
ของรัฐไดรับงบประมาณจากรัฐเพ่ือแกไขปญหาชาวนา  มีการข้ึนทะเบียนหน้ีเพ่ือขอยายหน้ีจากสถาบันเจาหน้ี   
ตาง ๆ เขามาสูกองทุน ในป 2546 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนหน้ีไวกับกองทุนฟนฟูฯ ประมาณ 500,000 กวาราย มีหน้ี
อยูที่ประมาณ 70,000 กวาลาน จากป 2546 ถึงป 2556 วันน้ีแกไปไขปญหาไปแลว 20,000 กวาราย รวมหน้ีที่
แกไขไดอยูที่ 3,000 กวาลานบาท มีอาจารยคนหน่ึงบอกวา ถาแกไขปญหาแบบน้ี ประมาณ 300 กวาป ถึงจะ
แกปญหาไดหมด 

 วิธีการของพวกเราคือการรวมตัวกันเปนเครือขาย แลวก็เคลื่อนไหวเพ่ือใหมีอํานาจในการตอรอง มีคนที่
รวมกันเดินขบวน  พอกลุมใหญมีกําลังในการตอรองข้ึนมา ก็โดนแยกสลายใหผลประโยชนแลวก็หายไป ตอนน้ีถาม
วาพวกเราคิดอยางไรกับปญหาหน้ีสินและการประกอบอาชีพของพวกเรา วันน้ีมีองคกรหลายที่ทั้งภาคกลางภาค
อีสานที่เปนศูนยปราชญตาง ๆ ที่เกษตรกรไปเรียนรู การพัฒนาวันน้ีรัฐบอกวาเราตองใสปุยลงไป แลวรวงก็จะใหญ 
ขาวก็จะเยอะไดขาวมากข้ึน แตวาองคกรภาคประชาชนที่เปนศูนยปราชญ เขาพัฒนาจากขาวที่ออกรวง 100 กวา
เมล็ด เขาเอาขาวจากรวงนาตรงนั้นมาพัฒนาไมก่ีครั้งสามารถออกรวงไดครั้งละ  300 กวาเมล็ด ไมใชปุยสักเม็ด 
แตเขาก็พัฒนามาเปนตรงน้ี การที่บอกวารับจํานําขาวราคา 15,000 บาท แลวก็บอกวาเจง เพราะวาชาวนาไดเงิน
แตประเทศเจง แตที่จริงมันโกงกันที่ไหนบางเราก็ไมรู  แตเรามาดูมูลคาขาวกอนวาที่จริงถาเราคํานวณมูลคา
ขาวสาร รํา ปลายขาว และแกลบที่เราน้ันขายได แมแตฟางในนาวันน้ีก็ไมพอใหซื้อเพราะอัดกอนขายได พอคิด
แลวมูลคามันอาจจะประมาณสองหมื่นบาท 

  แตวันน้ีกลายเปนวากําไรไมไดอยูที่ชาวนา ถาการแกปญหาพัฒนาเปลี่ยนเปนการไมตองใชปุยใชยาได
ไหม เกษตรกรและคนกินก็ปลอดภัยดวย มีการสงเสริมใหมีการรวมตัวเพ่ือแปรรูปผลผลิตใหชาวนามีกําไรมีอํานาจ
ตอรองตรงนี้ไดไหม แตวันน้ีไมมีเลย ตองบอกวา ณ วันน้ีมีหนทางที่จะไปแตไปไมได ถามวาองคกรภาคประชาชน
ศูนยปราชญมีเยอะแลว ทําไมเกษตรกรยังใชปุยและสารเคมีมากขนาดน้ี กลุมตัวเองเขาใหเปนกลุมเรียนรูเปนกลุม
นํารองของจังหวัดเหมือนกัน เขาใหเปนศูนยเรียนรู เขาก็เอาปุยยี่หอหน่ึงเปนปุยชีวภาพ เอามาใหเราใชก็เปนนํ้า
หมักมีการสอนหมักอะไรเรียบรอย แมแตคัดเมล็ดพันธุ ปรากฏวาเราขอทําขาวใหเกษตรกรทั่ว ๆ ไปไดเห็นวาใช
ขาวแบบน้ี ใชปุยแบบน้ี ใชแลวมันจะลดตนทุนแลวไดกําไรไดผลผลิตดี ไปขอจากผูวาฯ หนวยงานรัฐ ขอนักขาวมา
ทําขาวหนอย ทานผูวาฯบอกวาไมได ถาทานใชปุยยี่หอน้ีไมได แตถาคุณเอาปุยยี่หอน้ีที่ผมแนะนําโอเคผมเต็มที่
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เลย ถาแบบน้ีไมตองไปรอหรอกวาเขาจะสงเสริมใหเราลดการใชสารเคมีจริง ถาไมใชปุยที่เขามีผลประโยชนดวย
เขาไมใหเรา   

เพราะฉะน้ันการที่เราผลิตอาหารเลี้ยงโลกแบบที่อาจารยวาเราก็ภูมิใจ เวลาใครลงไปเขาบอกวาพ่ีนองเปน
กระดูกสันหลังแตพอจริง ๆ เวลาเลือกตั้งเสร็จเรากลายเปนรากหญา ไมมีโอกาสโตอีกเลย  การมองชาวนาของ
สังคมวันน้ีก็มีปญหา บางทีพวกเราเปนลูกคนจีนก็มีผิวขาวหนอยหน่ึง พอเราใสเสื้อผามาในเมือง เวลาเรามาเจรจา
ตอรองเรื่องปญหาหน้ี คนก็บอกวา ใชชาวนาเหรอ ? ทําไมแลดูไมนาจะใช  คือเขารูสึกวาชาวนาก็ตองตัวดํา มัน
ตองใสเสื้อผาไมดี เสื้อผาขาด เล็บขบ อะไรสักอยางประมาณน้ี ถาสังคมมองแบบน้ีเราก็คงรูสึกวาประเทศอ่ืนชาวนา
เขาโกมากเลยที่ผลิตอาหารแลวไมใชแบบน้ี แตเวลาสังคมมองเราแบบนี้ก็เปนการมองสวนหน่ึงของสังคมใชไหม 
ทําใหทุกคนไมอยากมีอาชีพเกษตรกร ทุกคนอยากจะมีเงินเยอะ อยากจะเสมอหนา 

 การจากสงเสริมของภาครัฐ การสงเสริมจากบริษัททุนที่จะพยายามจะใหเราเปนแคลูกจางหรือแมแต
มุมมองของสังคมที่บอกวาชาวนาตองเปนอะไรที่นาเกลียดที่ตอยต่ํา ก็เปนเรื่องที่ทําใหเกษตรกรไมใชเฉพาะชาวนา
ตองดิ้นรนใชยาใหเยอะใชปุยใหเยอะ ทําอยางไรใหมีเงินเยอะ ๆ ทํานา 3-4 ครั้งก็เลยเปนการทําลายทั้งตัวเอง ทั้ง
แหลงอาหาร ทั้งประเทศชาติดวย 


